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เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและ
ภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
เดอะเนทเวิรค ไดจัดเสวนาเดอะเนทเวิรคปละ
สามครั้ง รวมกับภาคีเครือขายตางๆ ภายใต
กรอบคิดเรื่องการสรางหวงโซคุณคาทางสังคม
ในการดําเนินธุรกิจ (Creating Social Value 
Chain) รวมไปกับการสรางความรวมมือกับผู
มีสวนไดสวนเสียเพื่อพัฒนาสังคมไทยสูความ
ยั่งยืน ดวยหัวขอการจัดเสวนาที่มุงสรางปจจัย
สําคัญสูควารมรวมมือในการพัฒนา ดวย
ประเด็นตางๆ เชน การพัฒนาองคกร ประเด็น
การพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อ
ทําใหสมาชิกและผูสนใจไดเขาใจปจจัยในการ
สรางรากฐานที่สําคัญตางๆ ของการพัฒนา
ความยั่งยืน ดังที่เดอะเนทเวิรค ไดมุงพัฒนา 
“ตนธารแหงความรวมมือ” สูการพัฒนา
สังคมไทยอยางยั่งยืน  
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“Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ :   

Successful Green Office through Partnerships” 
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 12.30-17.00 น.  
หองบันยัน 1 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ (สาทรใต) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

Green Office หมายถึง ระบบการดูแลสํานักงานใหเปนมิตรตอผูที่
อาศัย ตอสภาพแวดลอม และ เอ้ืออาทรตอสังคม โดยใชฐานความรู
เรื่อง Carbon Footprint ที่ทางมูลนิธิโลกสีเขียวเรียกวา “รอยเทาฝาก
โลก” ทําใหสามารถรับรูที่มาถึงสาเหตุที่ทําใหโลกรอน ดวยการสืบสาว
ลึกเขาไป ก็พบวา การมุงบรรเทาปญหานี้ ดวยการลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซค (Co2) สูโลกเทานั้น อาจยังไมเพียงพอ สิ่งสําคัญ
คือ จะทําอยางไรใหมนุษยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะชวยลดปริมาณ
การปลอย Co2 สูชั้นบรรยากาศ  การทํา Green Office จึงเปน
แนวทางหนึ่ง ซึ่งสามารถริเริ่มทําไดอยางงายๆ และพัฒนาสูระดับการ
ดําเนินการที่ลึกซื้งและมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน โดยเริ่มจากการลด
ปริมาณขยะในองคกรลงเรื่อยๆ จนกระทั่งใหเหลือศูนยในทายสุด การ
ใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน  
 
กระแสการรณรงคเรื่องโลกรอนในปจจุบันของสังคมไทย ยังคง
วนเวียนอยูกับการรณรงคเรื่องการใชถุงผา หากวาการรณรงคการใช
ถุงผานี้ มิไดมุงเนนการพัฒนาจิตสํานึกของผูใชและการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงจิตสํานึกความรับผิดชอบและการเขาถึง
องคความรูเรื่องการลดละ และใชสิ่งของใหเกิดประโยชนสูงสูง การ

รณรงคเรื่องการใชถุงผาดังกลาวอาจนําไปสูการเพ่ิมปริมาณการปลอย Co2 จากการผลิตถุงผา และการเพ่ิม
ปริมาณถุงผาจากการครอบครองของแตละคน อีกทั้งยังคงมีพฤติกรรมการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลืองดังกลาว 
 

ดังนั้น หากทุกบริษัทหันมาทําความเขาใจเรื่อง Green Office  เปนกลยุทธสําคัญในการบรรเทาภาวะ
โลกรอน ดวยการเริ่มลงมือทํากิจกรรมทุกๆ ประเภท พรอมๆไปกับปรับพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรทีมีความ
เสี่ยงตอการเพ่ิมปริมาณการฝากรอยเทาไวกับโลกใบนี้ ยอมเปนการชวยสนับสนุนใหเกิดการทบทวนแนว
ทางการทํา CSR ในบริษัทวาจะเลือกทําเพียง In-Process หรือ After Process หรือจะหันมาทํา Integrated 
CSR อันเปนแนวทางที่มุงสูกระบวนทัศนการพัฒนาที่ย่ังยืนและนําจิตวิญญาณสูองคกรธุรกิจนั้นๆ ใหเกิดการ
ตระหนัก เรียนรู พัฒนาและปรับปรุง ดวยการทํา Green Office ของตนเอง และในกระบวนการนี้ องคกรตางๆ 
อาจไดพบนวัตกรรมที่นําไปสูการคิดผลิตภัณฑใหมๆ ที่ย่ังยืน นําเสนอสูตลาดเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคใน
การรวมบรรเทาปญหานี้รวมกันอยางแทจริง 
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 ในการจัดเสวนาเดอะเนทเวิรค ครั้งที่  2/2552 หัวขอ “Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ 
(Successful Green Office through Partnerships) นี้ไดรับการสนับสนุน และความรวมมือจากบริษัท 
ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ  Stockholm Environmental Institute, สถาบัน
ธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI)  และเดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) ซึ่งจัดข้ึนวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 
12.30-17.00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ถนนสาธรใต  
 
2.  ผูเขารวมเสวนา 
ผูเขารวมเสวนาทั้งหมด มีจํานวน 121  ทาน 

 ภาคธุรกิจ จํานวน 63 ทาน 
 ภาคประชาสังคมและการศึกษา จํานวน 54 ทาน 
 ภาคสื่อมวลชน  4 ทาน 

 
3. พิธีเปด 

งานเสวนาเริ่มตนดวยการกลาวตอนรับผูเขารวมเสวนาโดย 
มร.โจเซฟ เบ็ค รองผูจัดการทั่วไป โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ซึ่ง
ทางโรงแรมฯ ไดสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในการตอสูเรื่องโลก
รอน ภายใตโครงการ “The World is in our Hands” และไดมี
กิจกรรมสงเสริมและรณรงคดานสิ่งแวดลอมตลอดทั้งป และงานนี้ก็
ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้  

 
พรอมกันนี้ ไดมีการรายงานถึงวัตถุประสงคการจัดเสวนาเดอะเนทเวิรค โดย คุณกษมน กิตติอําพน 

คณะกรรมการ เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) ดังนี้ 
 

1. เพ่ือเชิญชวนธุรกิจรวมสรางความรวมมือระหวางธุรกิจ พนักงาน คูคา ลูกคา และองคกรตางๆ ในการ
รวมกันดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดตอความย่ังยืนของโลกใบนี้  

2. เพ่ือความเขาใจความรับผิดชอบหลักของธุรกิจในการเชื่อมโยงหวงโซคุณคาภายในสูสังคม (Inside-out 
Linkage) อยางสรางสรรคและมีกลยุทธในดานสิ่งแวดลอม การเชื่อมรอยความสําคัญของกิจกรรม
ยอยดานสิ่งแวดลอมตางๆ ของแตละองคกร ที่สรางผลกระทบ (Impact) ที่มีคุณคาสําคัญตอสังคม  
เพราะไมวา  
 การบริหารขยะเหลือศูนย ธุรกิจองคกรเดียวก็ไมสามารถทําใหประสบความสําเร็จได  
 การลดการใชพลังงานหรือการใชพลังงานทางเลือกก็ไมสามารถทําไดโดยไมมีองคความรู   
 การรณรงคเรื่องการใชถุงผา หากไมรณรงคดานจิตสํานึกความรับผิดชอบและดานการเขาถึงองค

ความรูเรื่องการลดละ และใชสิ่งของใหเกิดประโยชนสูงสูง  การรณรงคเรื่องการใชถุงผายอมเพ่ิมการ
ปลอย Co2 จากการผลิตถุงผา และการเพ่ิมปริมาณถุงผาจากการครอบครองของแตละคน และ
ยังคงมีพฤติกรรมการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 
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 การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมดานสิ่งแวดลอมจะเกิดความย่ังยืนไมไดหากปราศจากความรวมมือของคน
ในพ้ืนที่ หรือองคความรูในเรื่องตางๆอยางลึกซึ้ง   

3. เพ่ือสงเสริมใหองคกรตางๆ รวมกันพัฒนา Green Office และ มีองคความรูเรื่องการคํานวณคาการ
ปลอยคารบอนไดออกไซค (Co2) จากการจัดกิจกรรมพัฒนา Green Office และกิจกรรมสิ่งแวดลอม
อ่ืนๆ 
 
และกอนเขาถึงงานเสวนา ผูจัดไดเรียนเชิญคุณสุวรรณา จุงรุงเรือง ผูอํานวยการกองนโยบายและ

แผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯมอบของที่ระลึกใหกับผูรวมสนับสนุนการจัดเสวนาไดแก โรงแรมบันยันทรี 
กรุงเทพฯ Stockholm Environmental Institute สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 
 
 
(ภาพจากซายไปขวา : คุณสุวรรณา จุงรุงเรื่อง มอบของที่ระลึกใหตัวแทนจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(CSRI)และบริษัท 
ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน)ผูรวมสรางสรรคเวทีเสวนาเดอะเนทเวิรคครั้งที่ 2/2552 และถายรูปหมูรวมกับวิทยากรจาก 
Stockholm Environmental Institute พิธีกรและคณะทํางานเดอะเนทเวิรค) 
  
4. การปาฐกถา  “นโยบายความรวมมือสรางกรุงเทพฯเมืองนาอยู  :  

แคปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม ก็สามารถชวยกรุงเทพฯได” 
      โดย สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร  
 

เปนการกลาวปาฐกถา โดย คุณสุวรรณา จุงรุงเรือง ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ  คุณสุวรรณา ไดกลาววา 
กรุงเทพมหานครเปนสังคมเมืองที่มีประชากรอยูหนาแนนมีเขตปกครองกวา 50 
เขต ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงเรื่องโลกรอนเปนเรื่อง
ใกลตัวมากข้ึนจนสัมผัสได การจัดการและพัฒนาสังคมเมืองหลวงเชน
กรุงเทพมหานครจึงตองอาศัยความรวมมือของคนทุกคน เพ่ือใหกรุงเทพฯเปน
เมืองนาอยูหรือเพ่ือบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศนของการเปนเมืองที่เปน
ศูนยกลางของภูมิภาคทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมที่มีการพัฒนาที่ย่ังยืนที่มีความสมดุลไปพรอมๆ
กับคุณภาพชีวิตของประชาชน   

 ยุทธศาสตรที่จะนําสูการพัฒนากรุงเทพฯที่ย่ังยืนไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
แบบบูรณาการเพ่ือมุงสูการเปนศูนยกลางภูมิภาค (Strengthening Infrastructure for Regional Mega-City)  
การพัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือกาวทันการแขงขันทางเศรษฐกิจและเปนมหานครแหงการเรียนรู (Developing 
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Strong Economy and Knowledge-based Society  การพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหง
สิ่งแวดลอม(Striving for Green Bangkok)  การพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม(Providing Good Quality of  Life in Cultural Mega-City)  และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพ่ือเปนตนแบบดานการบริหารมหานคร (Mastering Best  Service and Mega-City  
Management  
 

 เปาประสงคของกรุงเทพมหานครคือการเปนศูนยกลางของภูมิภาคดานการขนสงและ 
สื่อสาร ดานการศึกษา วัฒนธรรมและสุขภาพ ดานการเศรษฐกิจ วิทยาการ ธุรกิจการเงินและสุขภาพ เปนมหา
นครสีเขียวที่มีวิถีชีวิตและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการเปนสังคมแหงการเรียนรู อยูดีมีสุข  

 การจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมกับประชาชน กรุงเทพฯมหานครดําเนินการ 
จัดการอยางมีสวนรวมกับประชาชนทั้งภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน  รวมถึงการจัดการความรูเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากสภาวะโลกรอนเพ่ือเผยแพร การรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอมที่สามารถทําไดงายโดย
เริ่มจากพฤติกรรมของตัวเองเชน การรี ดิวซ รียูช หรือรีไซเคิล เพ่ือลดขยะ  การปลูกตนไมเ พ่ือลด
คารบอนไดออกไซด  การลดการใชพลังงานที่ปลอยคารบอนฯและการใชพลังงานทางเลือก นอกจากการมีสวน
รวมกับประชาชนในกรุงเทพฯแลวความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งในและตางประเทศก็มีสวนสําคัญในการชวย
เสริมสรางทั้งดานกองทุนเงิน การสนับสนุนทางวิชาการ  การเผยแพรขอมูล  การเสริมสรางบุคลากร และการ
จัดการขยะ   

นอกจากนี้คุณสุวรรณา ไดเชิญชวนใหผูเขารวมเสวนามีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอนและชวย
สิ่งแวดลอมในแบบงายๆ ไมตองพึงเทคโนโลยีและไมซับซอน เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆนอยๆ เชน การ
ลดการใชพลังงานในอาคาร เชนการใชหลอดประหยัดไฟฟา ใชเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน ออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงานฯ การลดและคัดแยกมูลฝอย มุงสู “ของเสียเหลือศูนย” โดยการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลออก
ขาย คัดแยกเศษอาหาร นําไปทําปุย  อาหารสัตว แกสฯ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่วางของอาคาร  เชน
ดาดฟา อาคารจอดรถ  หนาอาคารใหมีไมยืนตนมากข้ึน  การบําบัดน้ําเสียกอนปลอยน้ําเสียลงคูคลองธรรมชาติ 
ใชพลังงานทางเลือกในกิจการขององคการ และการรณรงคใหพนักงานใชรถบริการขนสงมวลชน  ปลูกตนไมใน
บาน  คัดแยกขยะนํากลับมาใชประโยชนใหม ประหยัดพลังงาน  อนุรักษคูคลอง   
 
5. การบรรยาย  “Green Office through Partnerships  และคํานวณการปลอย Co2 อยางงายๆ”  

โดย Stockholm Environmental Institute 
เปนการบรรยายโดย คุณ  เวินแมน  หลิว และ คุณดุสิ

ตา  กระวานชิด นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม จาก Stockholm 
Environmental Institute (SEI)   ไดบรรยายวาปจจุบันภาวะ
โลกรอนกอใหเกิดผลกระทบชัดเจนมากข้ึนพรอมกับการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซต ซึ่งจากการสํารวจในประเทศ
ไ ท ย แ ล ว ก า ร ค ม น า ค ม ข น ส ง มี ก า ร ป ล ด ป ล อ ย
คารบอนไดออกไซดสูงสุด รองลงมาเปนภาคอุตสาหกรรม 
ผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่ชัดเจนคือ อุณหภูมิสูงข้ึน ฝนตกมากข้ึนหรือจํานวนวันที่ฝนตกมากข้ึน   
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ระดับน้ําทะเลสูงข้ึนโดยเฉลี่ยปละ 25 มิลลิเมตร และไดเสนอแนวทางในการชวยกันลดภาวะโลกรอนและรักษา
สิ่งแวดลอมสามารถทําได 3 ระดับและวิธีการคํานวณการปลอย Co2 อยางงายๆ  ดังนี้   

 
5.1  แนวทางการชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ระดับบุคคล เพียงแคเริ่มจากตัวเราเองในแบบวิธีงายเชนการเดินทางไปทํางานโดยรถ 
โดยสารสาธารณะ การกินอาหารไทยเพ่ือลดการขนสงนําเขาอาหารจากตางประเทศ การรับประทานผักปลอด
สารพิษลดการใชสารเคมีหรือนําหลัก R มาใชควบคูกับการดําเนินชีวิตอันไดแก Reuse – การนํากลับมาใชใหม 
Refuse-การปฏิเสธ Recycle-การแยกขยะRepair-ปรับปรุงของใชใหคุมคา Reduce-การลดใชพลังงาน น้ํา ไฟ 
กระดาษ Replace-ใชวัสดุที่สามารถทดแทนตนไมได Remain-การบริโภคอยางคุมคา การใชของอยางคุมคาและ
ถูกวิธีReplenish- Reuse + Reduce หรือRefill-เติมหมึกปริ๊นในตลับหมึกเกา 

 ระดับองคกร สํานักงาน/ออฟฟศ ไมวาจะเปนตั้งแตเรื่องระบบกันความรอนของอาคาร  
เพ่ือลดการปลดปลอยพลังงาน การปรับปรุงถายเทระบบและแสงวาเราอยูเมืองรอนจะใชประโยชนจากแสง
อยางไร การใชประโยชนจากความรอนภายนอกอาคาร การทาสีอาคารดานนอก การทาสีกําแพงเปนสีขาวก็จะ
ชวยสะทอนแสงอาทิตยออกทําใหไมเก็บความรอนไวในอาคารและทําใหเราไมตองเปดแอรมากข้ึนใชพลังงาน
มากข้ึน การใชระบบหมุนเวียนทางอากาศ การปรับเปลี่ยนระบบแสงสวาง ที่สามารถปรับแสงได หรือการใช
รวมกับแผงโซลารเซลล 

 ระดับนโยบายองคกร  โดยมีการกําหนดปจจัยและการติดตามผล เพ่ือลดการปลดปลอย
คารบอนไดออกไซด เชน การเดินทางไปประชุมสัมมนาตางประเทศ ตางจังหวัด การใชอุปกรณใน
สํานักงาน  การซื้อของอุปโภคบริโภค โดยการเปรียบเทียบผลที่ไดกับปที่ผานมา   

 
5.2  วิธีการคํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซคอยางงายๆ  

ธีการคํานวณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดอยางงายๆ มีวิธีการคํานวณไดหลายวิธี และมีแหลงก.
ตัวอยางตารางและสูตรการคํานวณ จากหลายแหลงขอมูลเชน  

ก. www.myplanet.org ซึ่งจะมีวิธีการคํานวณการเดินทาง การใชชีวิตประจําวัน แตทั้งนี้ผลที่ไดข้ึนอยู
กับความเหมาะสมของแตละประเทศ  

 
 
 

 
 
  
    
ข. สูตรการคํานวณงายๆ เชน การคํานวณการใชกระดาษในออฟฟศ โดยคํานวนคาใชจายสําหรับ

กระดาษในแตละเดือนเพ่ือคํานวณคา Co2ที่ปลดปลอยเปนรายเดือน  เชน       จากตัวแปรคาการ
ปลดปลยของกระดาษ 1 รีม = 2.95 ตัน/กม.และ 5.44 ตัน/กม. ที่ยังตกคางในบรรยากาศ ปริมาณ 
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Co2 ที่ปลดปลอย = จํานวนรีมxตัวแปรคาการปลดปลอย Co2  โดยดูตารางการคํานวณไดจาก
เอกสารแนบที่ 1 บันทึกเวที หนา 21 

 
 

5.3  ปจจัยสําคัญในการจัดการสํานักงานสีเขียวใหสําเร็จ  
มาจากความรวมมือของทุกคนในสํานักงาน โดยใชกลไกความรวมมือในสํานักงานเพ่ือลดการ

ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด ไดแก  
 
ก. การใหความรูแกบุคคลากรในองคกร เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสรางวัฒนธรรม “คารบอนต่ํา” ใน
องคกร  การตั้งเปาหมายในการลด Co2 ทั้งระดับบุคคล เชน การลดใชกระดาษ  ระดับโครงการ เชน 
การเดินทางโดยเครื่องบิน และระดับองคกร เชน การใชเครื่องมืออุปกรณสํานักงาน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
อํานาจในการตัดสินใจ เปาหมายสามารถเปนไดทั้งแบบสมัครใจและบังคับ ผลที่ไดสามารถนําขอมูลไป
ใชในการประเมินผลโครงการหรือบุคลากร  
ข. การแจงขอมูลใหกับพนักงานเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เชน การแจงขอมูลปริมาณการปลอย Co2 ระดับโครงการและบุคคลสงผลใหบุคคลากรพยา
ยายามลดการปลดปลอย Co2 ทั้งนี้สิ่งสําคัญคือการใหความสําคัญของผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจ
ในการดําเนินกิจกรรมดว ขอมูลที่ไดสามารถนําไปสูการประเมินผล และทายสุดคือ  
ค. การสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ไมวาจะเปนการใหรางวัล ของขวัญ หรือโบนัส ซึ่งแรงจูงใจ
สามารถมีไดทั้งดานบวกและลบ เชน ใหรางวัลกับคนที่ชวยลด Co2 และลงโทษสําหรับคนที่มีพฤติกรรม
ในการเพ่ิม Co2 เปนตน 

 
6.  เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ “ปจจัยความสําเร็จคือความรวมมือ”  
 เปนชวงการแลกเปลี่ยนประสบการณจากนักปฏิบัติที่มาจาก 3 หนวยงานทั้งภาคธุรกิจ คือ     บริษัท 
เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด สถาบันการศึกษา โรงเรียนรุงอรุณ  และ ภาคประชาสังคม มูลนิธิสถาบัน
ราชพฤกษ โดยทั้งสามหนวยงานไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการลงมือทําที่หนวยงานของตนเอง ปญหา
อุปสรรคตางๆ และปจจัยแหงความสําเร็จที่ไดจากความรวมมือนั้น มีองคประกอบและมิติใดบาง  
 

(1) การจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste Management) 
      โดย คุณอภิดลน  เจริญอักษร  โรงเรียนรุงอรุณ 
  
“ของเสียเหลือศูนย” เปนโครงการจัดการทรัพยากรที่มี

เปาหมายเพ่ือใหเกิดความใจวาทุกสิ่งอยางในโลกนี้มีแต”
ธรรมชาติ” ไมใช “ขยะ” มนุษยคือผูเอาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติมาใชในรูปแบบตางๆสวนเหลือที่ไมตองการก็
เอามารวมกัน สวนที่ยอยสลายก็กลายเปนอาหารของดิน
ดังนั้น “ขยะ” คือสิ่งที่เราตางสรางมันข้ึนมา วิธีการรีไซเคิล 
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จึงเปนวิธีที่คุนเคยในการจัดการแตจริงหรือ?..ที่สื่อถึงความตั้งใจทําเพ่ือสิ่งแวดลอม ความสําเร็จของการชวยกัน
ดูแลสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกองคกรนั้นมีอยู 3 ประการ คือ ทิศทางของผูบริหารที่เห็นความสําคัญและมองทุก
สรรพสิ่งเปนองครวมสัมพันธถึงกัน คนทํางาน ที่ตั้งใจทําอยางจริงจังและการสืบทอดสงตอใหกับคนรุนใหมเพ่ือ
สานตอความตั้งใจ และสุดทายคือเปาของความสุขของสังคม สิ่งแวดลอมและโลกของเรา 

Green Office เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิด “การลงมือทํา” ซึ่งไมวาจะเปน Green Office , Green Home
ก็ตองกลับมาดูที่ Green lifestyle  หรือ Zero Waste lifestyle กับการมองตัวเราเองในการมีสวนเริ่มตน
อยางไร ซึ่งปจจุบันนี้ lifestyle งายๆที่สามารถทําได เชน การพกถุงผา ตะเกียบ แกวน้ําสวนตัว หลอด ไวในเป 
เปนตน ซึ่งถือวาเปนการเตรียมตัวโดยที่เริ่มจากตัวเราเอง สิ่งเหลานี้หากรวมกันคอยๆทําอยางคอยเปนคอยไป
จะนําไปสูการแบงปน การสรางกัลยาณมิตร สุดทายแลวสิ่งที่ไดจะไดมากกวา Green Office นั่นคือ ความ
สํานึกรวม แผขยายออกไปเปนวงกวาง  
 
(2) การสงเสริมการใชและบริโภคทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(LCA and Sustainable Consumption) 
     โดย คุณสินชัย เทียนศิริ  ผูจัดการฝายสิ่งแวดลอม  บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด 

 
“..Green Office เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถทําไดไมมีคําวาสายแตอยาคาดหวังวาวันน้ีมัน
จะสําเร็จ เพียงเลือกซักวิธีที่ดีที่สุดปรับและเปลี่ยนใหเปนวิถีชีวิตของเราแลวเราจะมี
ความสุข..Green Lifestyle ไมใช Green PR..” 

 
คุณสินชัยไดกลาวถึงแนวทางที่จะชวยกันเพ่ือตอบ
คําถามถึงแนวทางในการชวยโลกใหพนภาวะวิกฤตโลก
รอนดวยการละเอียดตอการใชชีวิตในการวิเคราะหวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ “กลองเครื่องด่ืม” นับเปนแรงบันดาล
ใจหนึ่งที่ทําใหคุณสินชัยไดเผยแพรขอมูลอันเปน
ประโยชนเพ่ือลดการเกิดขยะที่สามารถรีไซเคิลไดอยาง
กลองเครื่องด่ืมที่หลายคนไมเห็นคุณคา “LCA” หรือ Life 
Cycle Assessment ที่เรียกวา วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ จึงเขามาเปนวิธีการ แนวทางในการวิเคราะหชีวิตเพ่ือ
หยุดวงจรของการเกิดขยะ การวิเคราะหวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑไมยากเพียงแคคิดถึงที่มาของผลิตภัณฑนั้น  ๆ
วาทําจากอะไร มาจากไหน คํานึงถึงกระบวนการผลิต รวมถึงระยะเวลาของผลิตภัณฑกับการใชงานกอนทีจ่ะ
กลายเปนขยะ การนําหลัก R มาใช ไมวาจะเปน Recycle Reduce Refill และ Reuse  เปนตน สิ่งที่เราตองทํา
คือ การดึงอายุการใชงานใหอยูนานๆอยางมีประโยชนโดยการวิเคราะหวัฎจัการของวงจรชีวิต แลวคอยนําเรือ่ง
คารบอนไดออกไซดไปพิจารณาในแตละข้ันตอนวาทําใหเกิด Co2 เทาไหร อยางไหร ใชพลังงานเทาไหร ดังนั้น
สิ่งสําคัญคือ การวิเคราะห เชน ปากกาที่หมดอายุการใชงานแลว เมื่อถอดวัสดุออกมาก็จะพบสวนประกอบไมวา
จะเปนเหล็ก พลาสติก สปริง เมื่อเด็กๆเห็นก็เกิดการจินตนาการตอถึงหุนยนต นี้คือจินตนาการที่เกิดจากการ
รูจักวิเคราะห ดังที่ไอนสไตนกลาววา “จินตนาการสําคัญกวาความรู” ดังนั้น LCA คือตัวชีวิตเราเพียงแค
วิเคราะหวามันมาจากไหน แลวจะไปไหนตอ ไปในทางที่ถูกตองหรือไม?..เทาน้ันเอง 
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สวนการบริโภคอยางย่ังยืน หรือ การอยูอยางย่ังยืน คือความสัมพันธของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ผูบริโภคตองมีจิตที่เขมแข็งเพ่ือรูเปาหมายตอการบริโภคอยางฉลาดแลวความฉลาดก็จะทําใหเกิดความย่ังยยืน 
ความฉลาดที่คิดถึงความสัมพันธของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลที่ไมใชเพียงการใชจินตนาการ
แตตองมี Action เชน การที่ทุกภาคสวน Share ทรัพยากรที่มี ไมวาจะเปนเวลา เงิน คน มารวมกันทําเพ่ือสังคม
และสิ่งแวดลอม เพ่ือสนองความตองการและความตั้งใจในการทําเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมบนฐานของทรัพยากร
ที่ตนเองมี รวมถึงการเห็นโอกาสทางธุรกิจและโอกาสที่เปน Social Contribution  เปนการรวมกับสังคมแบบงายๆที่
สามารถรวมกันลงมือทําไดไมยาก “เปลี่ยนวิธีใหเปนวิถีแลววิเคราะหใหละเอียดกับการดําเนินชีวิตสูการ
บริโภคอยางยั่งยืน”  คุณสินชัยไดทิ้งทายใหทุกคนลองสํารวจตัวเองเทาที่จะทําได  
 
 (3)  ปจจัยสําเร็จของการทํากิจกรรมเพื่อสังคมดานสิ่งแวดลอม  

(CSR for Environmental Program and Activities) 
         โดย คุณกิติยา โสภณพนิช ผูจัดการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ     

 
“เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในใจคน
และปจจัยความสําเร็จของกิจกรรม CSR ดาน
สิ่งแวดลอม(CSR for Environmental Program and 
Activities)”  

        โดย คุณกิติยา โสภณพนิช  
                ผูจัดการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ     

 
“..If you want a go fast, go alone. If you want to go far, go together :  
ถาคุณอยากไปเร็วก็ไปคนเดียว ถาคุณอยากจะไปใหไกลตองไปดวยกัน…” 

 
ความภูมิใจของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษคือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของประเทศ พรอมๆกับการเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวในใจคนเพราะทุกองคกรทุกภาคสวนมี “คน” เปนหัวใจหลักของงานเพ่ือการพัฒนา แตการทําเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดลอมสิ่งสําคัญคือการตั้งคําถามกับตัวเองกอนวา “..ตรงไหนคือความสมดุลระหวางการทําเพ่ือกําไรสําหรับ
ตนเองหรือผูถือหุนกับการทําเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม” แตสุดทายแลวสิ่งที่ไดคือ การทําธุรกิจกับการทําเรื่อง
สิ่งแวดลอมไมใชเปนสิ่งที่ตองเลือกขางมันสามารถทําไดทั้งสองดานพรอมๆกันเพียงแตหาวาจุดไหนคือจดุที่
สามารถทําได รับได ทําลายสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  
 

ปจจัยสูความสําเร็จมี 4 ประการ ประการแรกคือ ศรัทธาและความเชื่อ ทั้งตัวผูนําองคกร สิ่งที่ทําและ
เชื่อมั่นในตัวเราเอง ประการที่สองคือ การเพียรพยายาม อยางตอเนื่องและสรางการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิด
ความเปนเจาของรวมกัน รูสึกรัก หวงแหน รักในสิ่งที่ทํา ประการที่สามคือ การเอาใจใส ทั้งในสิ่งที่ทําและการเอา
ใจใสผูอ่ืนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางคอยเปนคอยไป เชน การแยกขยะ การลดพลังงาน การลดกระดาษ 
ลดถุงพลาสติก  เปนตน ประการที่สี่คือ การใชปญญามากํากับ เพ่ือพิจารณาวิเคราะหในสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่ง



รายงานเสวนาเดอะเนทเวิรคครั้งท่ี 2/2552                                                                  หนา 11 จาก 40 
“Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ” โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 
 

ที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงเรื่องความคิดสรางสรรค จินตนาการ  สวนตัวชี้วัดความสุขคือการพิจารณาจากหลกั
ภาวนาสี่ คือ กาย ความสัมพันธของคน จิตใจ และปญญา 
 
 นอกจากนี้ผูเขารวมเสวนาแตละทานไดใหขอคิดตอการพัฒนา Green Office ใหสําเร็จ วา หากทุกคนได
เริ่มคิด หรือเสนอความคิดเรื่อง Green Office ในทุกๆ ที่ที่ตนไดมีสวนรวมในกิจกรรมชีวิตประจําวันใดๆ ก็ตาม 

หนทางมิไดโรยดวยกุหลาบ แตหากลงมือทํา 
Green Office หากไมมีใครใหความสนใจ หรือ
ยังไมใหความรวมไมรวมมือ หรืออยางไรก็ตาม 
การที่ไดลงมือทํา Green Office แลว ดาวดาว
บนทองฟายอมสัมผัสและรับรูถึงความปราถนาดี
ที่ทุกคนตั้งใจอยางแนนอน  ผูเขารวมเสวนาให
ขอคิดตางๆ ดังนี้  

 
“เริ่มตนจากภายในดวยความเชื่อเรื่องของโลกเรื่องของธรรมชาติ เริ่มทําจากตัวเราเองอยางมีสติ

ดี จัดการดี เตรียมตัวดี สามารถทําใหเปลี่ยนแปลงไดทีละนอย ตัวชี้วัดไมใชขยะลดลงแตเปนความสุขที่
เกิดข้ึนดวยความอ่ิมอกอ่ิมใจดวยการทําอยางถูกทาง สิ่งแวดลอมเปนเรือ่งของความเชื่อวามนุษยมีจิตใจ
คิดถึงคนอ่ืน เปนเรื่องของกันและกัน รวมถึงการแบงปนพลังใจแกกัลยาณมิตรที่รักษโลก รักษ
สิ่งแวดลอม” 

                                    (คุณอภิดลน เจริญอักษร) 
 

“ทําทุกอยางดวยใจเพ่ือวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยความบริสุทธิ์และยึดถือวิถีชีวิต
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุลทั้ง 3 ดานคือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม นอกจาก
กัลยาณมิตรที่ดีแลวสิ่งสําคัญคือ การบอกตอเพ่ือการเรียนรู และการขยายสิ่งดีๆตอไป” 

                                    (คุณสินชัย เทียนศิร)ิ 
 

“สิง่ที่ราชพฤกษทําอยูคือการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับประเทศแมวาจะยังมีคนตัดปาอยู
หากคนตัดตนไมมี 1 ลานคน แตวาอีก 62 ลานคนที่เหลือปลูกตนไมคนละตนประเทศไทยก็สามารถ
กลับมาเขียวไดเหมือนเดิม สิ่งที่มูลนิธิฯเชื่อคือ แมเราจะไมสามารถหามไมใหคนตัดตนไมไดแตเรา
เชื่อมั่นวาเราสามารถปลูกตนไมในใจคนไดเพ่ือใหเห็นคุณคาของตนไม ดังคํากลาวของอาจารยระพี 
สาคริกกลาววา ในโลกนี้เราเปลี่ยนแปลงไดเพียงคนเดียวเทานั้นคือ ตัวเราเอง” 

(คุณกิติยา  โสภณพนิช) 
 

“ความสําเร็จของสํานักงานสีเขียว หรือ Green Office เริ่มที่ตัวเราเองและการชวนเพ่ือน เพราะ
เราตองหาความรูจากเพ่ือน การสรางความรวมมือดวยการรวมกันทําจะทําใหความสําเร็จเกิดผล” 

(คุณปารีณา  ประยุกตวงศ) 
 
 



รายงานเสวนาเดอะเนทเวิรคครั้งท่ี 2/2552                                                                  หนา 12 จาก 40 
“Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ” โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 
 

 
 
(4)  ประเด็นแลกเปลี่ยนระหวางผูรวมเสวนาและผูเขารวมประชุม  
 

 เริ่มตนดวยการหาแนวทางเพ่ือชวยลดโลกรอนอยางไรในองคกร คือ การลดการใชโฟม โดยการมีสวน
รวมของพนักงานในองคกร รณรงคอยางจริงจังและเปนการริเริ่มจากพนักงาน 

 การรวมกันเพ่ือลดภาวะโลกรอนตองเสริมสรางแรงจูงใจ กําลังใจ เพ่ือใหลด ลด เลิก พฤติกรรมที่เปน
สวนหนึ่งในการทําใหโลกรอน รวมถึงการสงเสรมิการปลูกตนไม เชน แนววิธีแบบ ธนาคารตนไม 

 ขอคิดจากวิทยากรสามารถนํากลับไปใชได ไมวจะเปนเรื่องการแยกขยะ แรงบันดาลใจ รวมถึงการนํา
ขอมูลที่ไดไปชวยเผยแพรเพ่ือเปนประโยชนตอไป 

 ผูนําเปนสวนสําคัญในการจุดประกายในการทํา Green Office ใหสําเร็จรวมถึงแมบานในองคกรที่มีสวน
รวมในการทําเพือสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตั้งใจ 

 สิ่งที่สามารถทําไดในการชวยสิ่งแวดลอมคือ การลดพลังงาน การประหยัดพลังงาน การปลูกปา รวมถึง
การทําทุกอยางใหเปนองครวม และสิ่งสําคัญคือ การนํากําลังใจพรอมความรูที่ไดไปบอกตอแกเพ่ือน
กัลยาณมิตร 

 
7.  บทวิพากษและสรุปการเสวนา - เปลี่ยนตัวชี้วัดเปนตัวชีวิตก็สามารถเปลี่ยนโลกได  
     โดย คุณปกรณ เลิศเสถียรชัย นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

...ใหสําเร็จดวยความรวมมือ เปนขอความหนึ่งของชื่องานเสวนาเดอะเนทเวิรค  (Green Office ให
สําเร็จดวยความรวมมือ) ที่คุณปกรณกลาวถึงความประทับใจ เพราะความรวมมือสามารถเปลี่ยนเปนคําอ่ืนที่มี
ความหมาย เชน ความรูสึกรวมกัน ความรวมเปนรวมตาย ความรวมใจ โดยเฉพาะเรื่อง Green Office เปนเรื่อง
ที่สามารถเริ่มตนไดจากตัวเราเอง แตซักระยะมันจะแผขยายจากขางในสูการเชื่อมโยงถึงคนรอบขาง โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงตัว หัวใจ สองมือ เขาดวยกันเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดข้ึนไดเพียงเรา
ชวยกันคิดคนละเล็กละนอย รวมมือกัน เพราะความรวมมือเกิดจากความรวมใจเกิดจินตนาการสามารถทําใหเรา
มองไดไกลซึ่งเปนจินตนาการที่มาพรอมกับองคความรูในการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตัวชี้วัด
เปนเพียงสวนหน่ึงของการกําหนดทิศทาง แตสําคัญคือ ตัวชีวิตของเราตอการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นเพื่อโลกและสิ่งแวดลอม  ความสําเร็จของ Green Office เกิดข้ึนไดดวยความรวมมือ รวมใจกันโดยไมมี
สูตรตายตัวเพียงแคจินตนาการและหาจุดเปลี่ยนของเราที่สามารถทําไดเริ่มนับจากวันนี้ที่เราสามารถทําสิ่งดีๆ
รวมกัน 
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เอกสารแนบท่ี 1 บันทึกเวที 
 
1. นโยบายความรวมมือสรางกรุงเทพฯเมืองนาอยู :  
แคปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมก็สามารถชวยกรุงเทพฯได   
โดย คุณสุวรรณา จุงรุงเรือง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม 
 
สวัสดีและขอขอบคุณทางเดอะเนทเวิรค(NGObiz Partnerships) และทางผูจัดทุกทาน ครั้งแรกที่เห็นหัวขอตั้งใจ
จะมาในฐานะผูรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ กอนนี้เคยไดรับเชิญจากทางกลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในการรวมรณรงคเรื่องปดไฟ ซึ่งตอนนั้นกําลังเริ่มหารือและทราบวาบางสวนไดมีการดําเนินการไปบางแลว  
ดังนั้นจึงดีใจที่ไดเห็นกลุม NGObiz Partnerships ไดรวมกันทําเพ่ือสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทั้งภาคธุรกิจและ
สังคม ในวันนี้จากการเขามารวมในฐานะกองนโยบายและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม กทม.  และจากความตั้งใจ
ในการเขามาสังเกตการณเพ่ือจะไดนําขอมูลไปดําเนินการ กลับตองเปนคนมาเลาเรื่องใหทุกทานไดฟง ซึ่งแตละ
ครั้งก็ไมเหมือนกัน  ฉะนั้นดวยความแตกตางของสถานการณ ความเหนียวแนนของหลายภาคสวนในเรื่อง
สิ่งแวดลอมนาจะสั้นลงเพราะมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน ทุกทานที่รับฟงอาจมีความคิดตาง คิดคานกันไดซึ่งเปน
เรื่องที่ดีเพ่ือใหเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชนที่เปนผูลงมือทํา เปนผูที่มีจิตสาธารณะ เปนผูที่มี
มุมมองความคิดที่สรางสรรคอยูแลว ทานถึงมาทํางานสาธารณะ ความคิดของขาราชการอยางเราบางครั้งจะอยู
ในกรอบความคิดแมจะตางก็ยังเปนสวนนอย สวนขาราชการยุคใหมซึ่งมีอยูหลายกลุมก็ตองการเขาไปมีสวน
รวมกับกลุมอ่ืนๆ ซึ่งดิฉันก็ขอเปนหนึ่งคนในนั้น  สิ่งที่จะนําเสนอจากนี้จึงเปนการเรื่องเก่ียวกับนโยบาย แบบ
แผนซึ่งเปนการ Group ความคิดไวเพ่ือความเหนียวแนน เพ่ือเอาไปลงมือทําไดดีและหลังจากจบงานในวันนี้เรา
คงรวมมือกันอยางจริงจัง 
 
หากยอนคิดในเรื่องของสิ่งแวดลอมเมื่อ 20 ปกอนหลายๆคนยังไมคอยเขาใจ โดยเฉพาะสาขาที่ดิฉันเรียนมาคือ 
ดานสาธารณสุข ที่คนยังไมเขาใจวาเก่ียวกับเรื่องอะไรบาง  ซึ่งสาธารณสุข เปนเรื่องเก่ียวกับสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม แตปจจุบันเด็กไดเริ่มมาเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมกันมากข้ึน อาจเปนเพราะกระแสของโลกตั้งแต เมื่อ
มิถุนายน ป 1992 ทาง UN ไดจัดการประชุมเรียกวา Earth Summit  ที่กรุงเดอเจนาโร ประเทศบราซิล ครั้งนั้น
ถือวาเปนการเปดศักราชใหมของเรื่องสิ่งแวดลอม  ไดมีการประกาศแผนระหวางชาติและระดับนานาชาติ ซึ่ง
สรุปไดวาผูนําระดับประเทศตางยอมรับนําขอเสนอไปปรับปรุงเรื่องของสภาวะแวดลอมและเรื่องสิ่งแวดลอม
รวมกัน  สิ่งแวดลอมประสบปญหามากข้ึน รวมถึงมีความแปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลาอยางรวดเร็ว จนเราตามไม
ทัน  จากแนวคิดนําไปสู Agenda ซึ่งจะเห็นประจําเก่ียวกับการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งเราจะเห็นอยู 3 ดาน คือ 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  เพราะถาเราจะเปนเมืองนาอยูไดก็ไมสามารถที่จะโดดเดนเรื่องใดเรื่องหนึ่งได  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะเห็นไดวาเราเริ่มเขามาสูการเปนเมืองนาอยูอยางบูรณาการ จาก
เดิมที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจริงๆแลวมันสงผลกระทบสําคัญไปที่สิ่งแวดลอม และทายสุดคือการสงตอถึง
คุณภาพชีวิตของตัวเรา ซึ่งก็มีมิติทั้งหมด 4 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม  อนุรักษและการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดลอม  การสงเสริมบทบาทกลุม เพราะสิ่งแวดลอมเกิดเปนปญหาในทุกภาคสวน การสงเสริมบทบาท
ของกลุมที่ถูกตองก็เปนการชวยสิ่งแวดลอม สุดทายคือ เราจะบูรณาการทั้งหมดเขาดวยกัน  
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กรุงเทพฯมีพ้ืนที่ 1568 ตารางกิโลเมตร มีเขตปกครอง 50 เขต เพ่ือบริหารประชาชนไดมาก 
ที่สุดและนี้คือจุดแข็งของกทม. แตจุดแข็งก็อาจไมใชจุดแข็งเสมอไปเพราะปญหาหรือขอรองเรียนเกิดจากปญหา
ในแตละพ้ืนที่ การแกไขปญหาจึงยังไมครอบคลุมซึ่งก็เปนสิ่งที่เราปรับปรุง เรื่องที่มีการรองเรียนมากคือ ขยะ   
วิสัยทัศนของกรุงเทพฯ คือ หวังวาเปนเมืองที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค เจริญกาวหนา ทัดเทียมและการมี
สิ่งแวดลอมดี เปนมหานครนาอยูอยางย่ังยืน  เปนธรรมดาของวิสัยทัศนที่ตองตั้งไปใหไกลเพ่ือไปใหถึงและการ
เสวนาในวันนี้ก็สวนหนึ่งที่จะไปใหถึงวิสัยทัศนนี้โดยเฉพาะการสรางเครือขายรวมกับคนอีกหลายคน อยางที่
ทราบกันวาเราพัฒนาสิ่งแวดลอมจนมี Wording มาถึงเรื่องของความย่ังยืนแลวเราก็หวังวากทม.จะเปนเมืองที่นา
อยูอยางย่ังยืน หมายถึง ความตอเนื่อง ความสมดุลกับเรื่องสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไปดวยกัน  และ
สุดทายที่สําคัญคือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 ยุทธศาสตรกรุงเทพฯ  ยุทธศาสตรแรกเปนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แบบบูรณาการเพ่ือมุงสูความเปนศูนยกลางของภูมิภาค  จะพัฒนาในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการรองรับ 
เชน การพัฒนาที่ดินใหสอดคลองกับการพัฒนาพ้ืนที่ผังเมืองรวมของกรุงเทพฯ เรามีแผนผังเมืองรวมที่แบงการ
พัฒนาพ้ืนที่ตามความเหมาะสม เชน ดานเกษตร ศูนยกลางพาณิชย  ซึ่งจะตองมองความเหมาะสมของพ้ืนที่  
ดานการจราจร กําลังจะมีระบบการขนสงมวลชนสาธารณะที่จะลดสัดสวนของการใชรถลง เชน การจราจร การ
แบงภารกิจหนาที่  สายสีมวง สีน้ําเงิน ซึ่งเรื่องเหลานี้กําลังไปไดดี ซึ่งปจจุบันจากขอมูลเราพบวามีผูที่ใชรถ
สวนตัวกวา 60 % ขณะที่คนที่ใชระบบขนสงสาธารณะมีเพียง 40 %  ซึ่งเราอยากจะอัพใหกลับกันอยางนอยๆก็
ใหเปนเรื่องของการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง ลดปญหาการนําเขา และที่สําคัญคือ ลดมลภาวะอากาศ ซึ่งมันมี
ผลโดยตรงตอสุขภาพ ซึ่งเด๋ียวนี้เราจะพบวาคนเราจะเปนโรคที่ไมติดตอกันมากข้ึน ทางออกที่ดีคือ เราตอง
ชวยกันทําใหดีข้ึนกวาเดิมซึ่งการพัฒนาเมืองอาจจะเปนเรื่องยากและไมมีงบประมาณที่จะสนับสนุนการแกไขได
ทันทีเพราะโครงการเหลานี้คอนขางเปนโครงการที่ใชเงินอยางมหาศาล ยุทธศาสตรที่สองคือ การพัฒนา
ศักยภาพเมืองเพ่ือกาวทันการแขงขันทางเศรษฐกิจและการเปนมหานครแหงการเรียนรู เชน การพัฒนา
เศรษฐกิจ จําเปนตองใชปจจัยคอนขางสูงเปนตัวเสริมในการแขงขันไดดีย่ิงข้ึนไมวาจะเปนเรื่องของการพัฒนา
ระบบการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือในเรื่องของสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหคนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
เรามักจะคุนเคยอยูเสมอวาการพัฒนาเศรษฐกิจมักจะเปนเพียงการเพ่ิมรายไดหรือการสงเสริมใหมีการเพ่ิมของ
ตัวเงิน ตอนนี้เราปรับมามองวาในหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จเคาดึงแหลงเงินจากเรื่องทองเที่ยวที่เริ่ม
จากเรื่องเล็กๆ เชน เรื่อง ภาพยนตร ดังโครงการ Creative Economy  ซึ่งไดมีโอกาสคุยกับผูบริหารระดับสูง
ทานหนึ่งทานเลาใหฟงวา ตอนนี้กําลังดําเนินโครงการในแบบ Creative Economy คือ หนัง(ภาพยนตร) ตอน
นั้นสิ่งที่ญี่ปุนไดนําเขามาในไทยที่เราอาจเคยดูตอนเด็กๆ เชน ยอดมนุษย หรือ ของเกาหลี เชน แดจังกึม  ซึ่ง
เปนรูปแบบหนึ่งของการจูงใจใหคนอยากไปประเทศนั้นๆ ซึ่งจริงๆแลวประเทศญี่ปุนหรือเกาหลี ก็ไมไดตางจาก
บานเราเพียงแตเคาเอาหนังเปนวิธีการ เปนรูปแบบหนึ่งของการสงเสริมการทองเที่ยวใหคนเขาประเทศ ก็
สามารถสรางแรงกระเพ่ือมทางเศรษฐกิจได ยุทธศาสตรที่สาม คือ ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพฯใหเปน
เมืองแหงสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนงานโดยตรงของสํานักสิ่งแวดลอมฯ งานของสํานักสิ่งแวดลอมฯ จะเก่ียวของกับการ
จัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศและเสียง  การจัดการพ้ืนที่สีเขียว แตไมเก่ียวกับเรื่องของการระบายน้ําซึ่งจะ
เปนสํานักงานระบายน้ําที่เคาดูแลเรื่องนี้ทั้งน้ําทวมและการบําบัดน้ําเสีย  ยุทธศาสตรที่สี  เรื่องของคุณภาพชีวิต
และเอกลักษณทางวัฒนธรรม  เอกลักษณนี้เปนเรื่องที่เราแทบไมตองสงเสริมเพราะใครๆก็รูได เชน การยกมือ
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ไหว ใครทําก็ภูมิใจ ใครเห็นก็รูสึกภูมิใจไปดวย  แตสิ่งหนึ่งที่ตองทํา คือ เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีที ่จะเก่ียวของ
สาธารณสุข การแพทย ยุทธศาสตรยุทธศาสตรสุดทายคือ  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเปนตนแบบการ
บริหารจัดการนคร ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่รวมกัน บูรณาการทุกดานเขากันหมด ที่จะชวยใหยุทธศาสตรทางดาน
อ่ืนๆ ประสบความสําเร็จโดยไมสามารถแยกชิ้นมองได โดยเราหวังวาจะขอเปนหนึ่งในอันดับตนของ 10 
ประเทศในอาเซียนซึ่งตองชวยกันทั้งในสวนของเจาหนาที่และในสวนของประชาชนเอง  
 
 เปาประสงค จะสะทอน 5 ดาน ตั้งแตดานแรกจะเนนเรื่องการเปนศูนยกลางของ 

ภูมิภาคดานการขนสงและสื่อสาร  ดานที่สองเปนเรื่องของการเปนศูนยกลางของการศึกษา วัฒนธรรมและ
สุขภาพอนามัย เปนเรื่องของการสรางคน เปนสวนของที่เราตองสราง people ware ข้ึนมา  เพราะสังคมหรือการ
พัฒนาเคลื่อนไหวโดยสิ่งมีชีวิตก็คือ คน ดานที่สามเปนเรื่องของ ธุรกิจ การเงิน และเรื่องสุขภาพ ที่เราจะ
สงเสริมใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเพ่ิมทางการเงินเพราะสวนหนึ่งที่เคาไดมีการวัดคุณภาพคือ เรื่อง
สถานภาพทางการเงิน ดานที่สี่ คือ มหานครสีเขียว  และดานที่หา คือ วิถีชีวิต สังคม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และชีวิตคนในสังคมที่มีความสุข  คือ การอยูดีมีสุข ซึ่งเปนความเปนอยูที่ไมตองร่ํารวยมาก แตในระดับ macro 
มันอาจจะไมได เพราะอาจจะมีการวัดในเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจ ในการเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
 การจัดการอยางมีสวนรวมของประชาชนดานสิ่งแวดลอม  ที่ผานมาไมวาจะเปน 

เรื่อง การเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งรวมกับทางการไฟฟาฯ  เรารวมกับทางอําพลฟูด  รวมกับการปลูกตนไม  และมี
กิจกรรมในละแวกถนนสาทร เปาหมายของการคิดเรื่องเหลานี้อยางบูรณาการคือ การลดกาซเรือนกระจก ซึ่งเรา

ใชตัวคารบอนไดออกไซดเปนตัวเทียบเคียงในการวัดใหได 15% 
ของการคาดการคากาซคารไดออกไซด ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในป 
2555  เรามีการคํานวณ มีการศึกษา มีแผนปฏิบัติการโลกรอน
ของกรุงเทพฯมหานคร  5 ป (หนังสือ/เอกสารประกอบของกทม.) 
ซึ่งในหนังสือจะมีผลการศึกษาบอกวาในป พ.ศ. 2555 ถาเราไม
ทําอะไรกันเลยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดจํานวน 48 ลานตัน 
แตเราไดตั้งเปาวาจะทําอะไรอยางไรใน 5 แผน ดังที่จะไดกลาว

ตอไปเพ่ือจะไดลดคารบอนไดออกไซดใหไดรอยละ 15 ซึ่งนับวาเปนตัวเลขที่ดูวายากและทาทาย ซึ่งวันนี้ดีใจ
เพราะเราไดเห็นเครือขายที่จะชวยกันมากมาย  ซึ่งในแผนวาเราจะทําอะไรเพ่ือจะลดใหไดรอยละ 15  ไดเรื่อง
ของการมีส วนร วมเข ามาซึ่ งสามารถที่ จะผนวกเสริมเปนเปาหมายของ เราได   ซึ่ งการเ กิดกาซ
คารบอนไดออกไซด นั้นเราไดมีการคํานวณวาเกิดจากภาคสวนใดบางนั้น  ซึ่งพลังงาน(ไฟฟา+เชื้อเพลิง) 83% 
ซึ่งเปนกลุมที่คอนขางใหญมาก ถาเราลดไดการเกิดของคารบอนฯก็จะนอยลง เรื่องขยะมูลฝอยและน้ําเสียก็เปน
สวนหนึ่ง  สุดทายคือ การเผาขยะ การเผาจากที่โลงแจง  และถาเราเทียบการปลอยกาซคารบอนฯของกรุงเทพฯ
กับเมืองใหญๆ  พบวา อันดับอยูใกลกับลอนดอน นิวยอรค โตเกียว    
 

ในสวนของตัวเลขในการทําใหเกิดคารบอนฯ  เชนกลุมประเทศที่เห็นก็เปนกลุมของคนที่พัฒนา 
แนวทาง หนังสือเลมนี้เกิดจากการที่ทานผูวาฯเขารวมประชุมฯและมี commitment กลับมาเราจึงทําเรื่องนี้ แลว
จึงพบวาหลังจากทําเรื่องเหลานี้ข้ึนมาแลว เราคงตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง เพ่ือเปนขอตกลงและเพ่ือให
เคาเห็นความจริงจังของเรา  ผลกระทบที่วาจะ 43 ลานตันที่คนพบเมื่อป 2551 มันกระทบตอกรุงเทพฯ  เชน 
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การกัดเซาะชายฝงของทะเลบางขุนเทียน มีปญหาคอนขางมากตอนนี้หลักเขตแทบจะมองไมเห็นแลว เรื่อง
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยเปนเรื่องของ ยุง ที่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเมื่อกอนที่มีมาในชวงหนาฝนแตตอนน ี้
หนาไหนก็มีเยอะข้ึน เชื้อโรคมีการปรับตัวทําลายลางเราไดเร็วมากข้ึน ซึ่งยังเปนปญหาในปจจุบัน  ปญหาน้ํา
ทวมเปนปญหาที่กทม.เจอทุกป ตองมีการตั้งงบประมาณเรื่องกระสอบทรายทุกป ในการปองกันน้ําทวมแตเราไม

ต องการที่ จ ะแกปญหาด วย วิธีนั้ น
ตลอดไป เราก็มีแผนของการก้ันน้ําหรือ
เรื่องของเข่ือน  การเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูตั้งแตกอนที่รู ก็จะมี ฤดูรอน ฝน 
หนาว  แตตอนนี้แทบจะแยกแยะไม
ออก  ทํ า ให เห็น ว า ภูมิ อากาศเร า
คอนขางเปลี่ยนแปลงไปมาก การลด
โลกรอน ก็จะมี 5 ดานซึ่งจะลอกับขอมูล

วาแหลงไหนเปนตัวเกิดคารบอนฯ  เชน เรื่องการจราจรขนสงเปนแหลงที่คอนขางจะใหญ  เรื่องของการ
สงเสริมพลังงานทดแทนก็จะเปนเรื่องใหญ ในสวนเรื่องจราจรเนนเรื่องของ การขนสงสาธารณะ และพลังงานก็
จะเปนเรื่องของ การใชพลังงานทดแทน เชน บานเราก็จะมีเรื่องของการใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งสามารถนํา
พลังงานทางธรรมชาติคือ แสงอาทิตยมาใชแตเราติดขัดตรงที่เทคโนโลยีและการสงเสริม จากการสอบถามกับ
ประเทศที่ประสบความสําเร็จไมวาจะเปนเกาหลี หรือ ญี่ปุน เคาบอกวา การเริ่มตนตองมีภาครัฐเปนสวนหนุน
เสริมที่ดี   สวนที่สามเปนเรื่องของ การอนุรักษและการใชพลังงานอยางมีคุณภาพในอาคาร อันนี้เรา
สามารถทําได การอนุรักษพลังงานก็มีอยู 2 ตัวหลักๆ คือ เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมงายๆ อีกดานหนึ่ง
คือ การใชเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยน ที่เราตองใชเงินและ
ความรู  ตัวอยางที่เคยทําในดานของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่เริ่มจากเรื่องงายๆ คือ เราเคยจัดสัมมนารวมกับ คลินตันไคล
เมทอินนิชิโอทีฟ และรวมกับทางบูเลท(ยูเลท) ตอนนั้นที่เรามีการ
จัดสัมมนาเราก็เชิญพวกกลุมอาคารที่ใชพลังงานคอนขางมากเชน 
หางสรรพสินคา โรงแรม เพ่ือใหมารับทราบถึงเทคโนโลยีและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือเคาจะนําเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยน
ในสถานประกอบการโดยเนนของเทคโนโลยี เปนความตั้งใจของ
กลุมพลังงานซึ่งผลจากการจัดงานไดมีสวนหนึ่งตองการทําคูมือลดโลกรอนโดยกทม.ไดรวมออกแนวคิดและออก
แรง สวนของประชาชนสามารถชวยในแบบหลักการ 3 R ตั้งแต  รีดิวซ รียูช หรือรีไซเคิล เพ่ือลดขยะที่แปรมา
เปนภาระของกทม.และก็แปรเปนภาระของสิ่งแวดลอมและก็เพ่ิมคารบอนฯ ดวยถาเราจัดการไมดี ทายสุดเปน
เรื่องของการจัดการพ้ืนที่สีเขียว  จาก 4 ตัวแรกที่เปนเหตุใหเกิดคารบอนไดออกไซด ตัวสุดทายเปนทั้งพระเอก
และนางเอก คือ ตนไม ซึ่งจริงๆแลวอายุในการดูดคารบอนฯของมันไมไดเยอะ 1 ตนตลอดอายุประมาณ 100 ป 
สามารถดูดคารบอนฯไดแค 1000 ตัน ซึ่งจากขอมูลดอนหนาที่กลาววา ป 2551 เคาคาดการณวาคารบอนฯจะมี
สูงถึง 43 ลานตัน ซึ่งตอนอาศัยตนไมหลายลานตน ซึ่งนับเปนเรื่องใหญกับปญหาที่เกิดข้ึนดังนั้นตองปองกันไว
กอนดีกวาที่จะแก  ตอมาเปนเรื่องของการอนุรักษพลังงานและแนวทางการใชพลังงานเปนตัวอยางหนึ่งที่เราได
รวมกับภาคเอกชนไมวาจะเปนกิจกรรมที่ถนนสาทร หรือการรวมกันปดไฟที่รวมกับ wwf  ที่รวมกันมา 2 ปแลว
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และก็เรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ําเสีย ซึ่งเราก็รวมกับหลายๆกลุมทั้งเรื่องรีไซเคิล และก็ขยะ
มูลฝอยที่เปนเรื่องของอินทรียสาร เชน การทําถังหมักแกซทีลงไปทําในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯเพ่ือใหเด็กได
เรียนรูและก็ไดมีการขยายสูชุมชนทําการหมักแกสแบบงายๆ ซึ่งอาจจะไมไดเรื่องของแกสแตอาจจะไดเรื่องของ
ปุยเพราะสวนประกอบที่คอนขางมากคือ เศษอาหาร ขยะ มากกวา 50% ของขยะทั้งหมด มากกวาขยะรีไซเคิล
หรือขยะทั่วๆไป  สวนเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวนั้นกทม.มีเรื่องของการตั้งเปาของพ้ืนที่สีเขียวตามสัดสวนวา
จะตองไดวาจะตองได 4 ตารางเมตรตอคน ในขณะนี้เราได 3.73 ซึ่งเราจะตองชวยกันเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวซึ่ง
กลไกสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวคือ การมีสวนรวม ไมวาจะเปนการรวมกับภาคเอกชน  การทางพิเศษ เชน 
การสรางสวนแนวตั้ง สวนลอยฟา สวนลอยน้ํา เปนตน  
 

ป 
พ้ืนที่สีเขียว 
ที่เพ่ิมข้ึน

(ไร) 

สวนสาธารณะ
หลัก* (แหง) 

รวมสวนหยอม
และ

สวนสาธารณะ
(แหง) 

รวมพ้ืนที่สีเขียว
ทั้งหมด               

(ตารางเมตร) 

อัตราสวนพ้ืนที ่    
สีเขียว/ประชากร 

(ตร.ม./คน) 

2547 - 14 1,884 15,722,841 2.69 

2548 679 18 2,223 17,707,916 3.14 

2549 699 20 2,411 18,059,773 3.17 
2550 762 23 2,923 18,792,509 3.30 
2551 718 25 3,560 19,941,265 3.49 
2552 731 25 4,022 21,311,272 3.73 
รวม 3,589 25 4,022 21,311,272 3.73 

(ที่มา : สรุปขอมูลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มิถุนายน 2552 สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร) 
 
 
 ความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมีตัวอยางขององคกรที่ 

เราไดรวมมือมีจํานวนมาก  ถาเรามีปญหาเรื่องพลังงานสวนที่เก่ียวของก็คือ กระทรวงพลังงานฯ ซึ่งเราไดรวม
ทําโครงการกับกระทรวงพลังงานฯ เชน ถังหมักแกส ซึ่งกระทรวงพลังงานสนับสนุนในสวนของถังหมักใหเราฟรี 
และเราก็รวมกับกระทรวงพลังงานในการพัฒนาซอฟรแวร การใหความรูโดยการทําคูมือ  การรวมกับสภา
อุตสาหกรรมฯ เรารวมเก่ียวกับขยะทั้งหมด 5 โครงการคือ การลดขยะจากมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม ในสวนของการไฟฟาฝายผลิตเราก็ไดรวมในสวนของเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานได
ถึง 30% ซึ่งเราไดหลอดไฟจากกองทุนอนุรักษพลังงาน  10000 หลอดเปลี่ยนใหกับตลาดหลายแหงในกทม. 
ขณะนี้กําลังทํา MOU ในจํานวนหลอด 100000 หลอด ปตท.สนับสนุนงานของเราในสวนงานประชาสัมพันธ 
บางจากรวมกับเราในเรื่องน้ํามันที่ใชแลว สโมสรโรตารี่รวมกับเราในโครงการพ้ืนที่สีเขียว องคกรดานสื ่อก็
รวมกันผลิตเอกสารเผยแพร  สวนองคกรระหวางประเทศก็มีเชน C40 และ Clinton Climate Initiatives ที่เปน
โครงการสัมมนาสําหรับหางฯ โรงแรม ที่มีบันยันทรีเขารวมก็ไดมีการรวมทํากันตอ อันดับตอมาเราไดมีการ
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รวมกับ World bank ที่จะใหสนับสนุนงานดานวิชาการเพ่ือแกหรือปรับตัวเรื่องปญหาโลกรอน ขณะนี้ที่เปน
รายงานออกมาแลว 1 ฉบับคือ ผลกระทบการกัดเซาะชายฝงบางขุนเทียนซึ่งเปนรายงานการศึกษา และก็มี
โครงการอ่ืนๆที่รวมกับ world bank ไมวาจะเปนการพัฒนาเมืองในภาพรวม และการพัฒนาในแตละดานเชน 
การจัดการขยะมูลฝอย  การรวมกับ JiCa ก็เปนสวนของการรวมกันสงเสริมศักยภาพซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับเรา 

เราตองยอมรับสถานภาพวาความรูของคนหรือเจาหนาที่ของเรายังไมไดมี
ศักยภาพที่พรอมจะเอาองคความรูทั้งหมด จึงไดคนจากไจกามาอบรมคนและ
เจาหนาที่ของเราซึ่งไดมีคนอบรมมา 3 รุน ๆ 10 คน 3 ระดับ ทั้งระดับ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานซึ่งไดเอาความรูกลับมาลงทําแผนใน action plan เรื่อง
โลกรอน ปหนาก็จะเปนเรื่องกลุมของผูบริหาร และทายสุดก็จะเปนกลุม
ผูบริหารระดับสูงที่เปนกลุมนโยบายก็เปนสวนที่จะชวยในการพัฒนาและ
ชวยกันทํางานตามแผนการจัดการไดมากข้ึน  และในเรื่องของ UNEP เปน
เรื่องของการจัดการสิ่งแวดลอมก็ไดรวมกันทําเอกสารเผยแพร(เอกสารรับได
ที่ กทม.)  ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนในกรุงเทพฯเชิงวิชาการมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งไดมีการเปดตัวหนังสือเมือ 2 เดือนที่แลว และ
ก็ไดมีการศึกษาเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน Eco house  และรวมกับทาง

Agence Française de Développement หรือ AFD ซึ่งเปนกองทุนเงินกูของฝรั่งเศสซึ่งเปนโครงการขนาด
ใหญในการเขารวมสนับสนุนดานเทคนิคดาน Eco ที่จะมาชวยกทม.ในการวางแผนรับมือโลกรอน การจัดประชุม
เมื่อปที่แลวในเครืออาเซียน 16 ประเทศ 
 
 กิจกรรมที่เชิญชวนคนกทม.เรื่องสิ่งแวดลอม ซึ่งไมจําเปนตองเริ่มทําดวยกันดวย 

กิจกรรมที่มีเทคโนโลยี หรือใชเงิน หรือตองมีความซับซอน เราจะเริ่มจากสิ่งงายๆกอนเปนกิจกรรมที่ชวยกันลด
โลกรอน อยางเชนโครงการที่รวมกับทางสิงคโปรในการปดไฟ  การปนจักรยานลดโลกรอนก็ที่นี้เปนคนเริ่มตน 
ซึ่งเคาเชิญชวนมาก็เขารวมแตทําไมเราตองเปนองคประกอบอยูร่ําไป วันนี้ที่เรามารวมกันอาจจะเปนคนที่เริ่มตน
เชิญชวนผูอ่ืนเชนแนะนํากิจกรรมในการลดโลกรอน  6 ดาน ที่เราสามารถจะรวมกันทําได  ไมวาจะเปนดาน
พลังงานที่จะมี effect ตอเรื่องคารบอนฯซึ่งในข้ันตนทางดิฉันไดขอมูลจากทาง GTI มาวาทางบันยันทรีไดเปน
หนึ่งในโรงแรมที่เขารวมในการปรับปรุงการใชพลังงาน ตั้งแตเครื่องปรับอากาศ ไฟฟา หรือพลังงานความรอนใน
อาคารซึ่งนี่อาจจะเปนสวนหนึ่งที่เราจะเริ่มตนในการรวมกันลดพลังงาน  ในเรื่องขยะมูลฝอย การลดของเสีย
เหลือศูนยไมวาจะเปนเรื่องของการรีไซเคิล การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  แตดังที่กลาววาเรามีขอจํากัดที ่ไมสามารถ
ขยายพ้ืนที่สีเขียวไดมากกวานี้ แตทําไมเราไมรวมมือกันในเรื่องของการปลูกตนไมบนดาดฟา การปลูกพืชผัก
สวนครัว หรืออะไรก็ตาม เคาไดมีการศึกษาวิจัยแลววาถามีการทําเรื่องเหลานี้พรอมกันหลายๆอาคารในเมืองที่มี
ปญหาเรื่องของอากาศรอนหรือการเปลี่ยนอุณหภูมิ  เรื่องที่สี่เปนเรื่องการบําบัดน้ําเสีย คู คลอง ถาเราทุกคนให
ความสําคัญของสถานประกอบการอยางตามระเบียบกฎหมายบังคับวาตองเปดบังคับอยางทั่วถึงคนที่ทําก็
กลายเปนคนดีที่เสียเปรียบ คนที่ไมทําแตไดเปรียบ และสวนใหญเปนคนไมดีมากกวาคนดีซึ่งเราตองปรับวิธีคิด
ตรงนี้วาตองทําและคิดในสิ่งดีไมเอาเปรียบสังคม  พลังงานทางเลือกในองคกรก็เปนสวนที่จะชวยไดแต
เทคโนโลยีตัวนี้ยังแพงอยู แมกระทั่งตางชาติที่เขามาชวยเราก็ยังมองไมออกวาจะเปนเรื่องอะไรนอกจาก
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นโยบายเทานั้น  การรณรงคใหพนักงานใชรถสาธารณะ หรือการใชรถที่หนวยงานจัดให หรือการปลูกตนไมใน
บาน การลดขยะ การแยกขยะ  เปนตน  

“แคปรับเปล่ียนวิธีคิดและพฤติกรรม ก็สามารถชวยกรุงเทพฯได” 
 
2. Green Office through Partnerships และการคํานวนคารบอนฯอยางงายๆ  
     โดย คุณเวินแมน หลิวและคุณดุสิตา กระวานชิด  
             นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมจาก Stockholm Environmental  
 
เรื่องโลกรอนและการเกิดข้ึนของคารบอนฯในปจจุบันเปนเรื่องจริงซึ่งเราตองมาพยายามดูกันวาเราจะชวยกันลด
โลกรอนไดอยางไร จากนี้เราก็จะนําเสนอวาในสิ่งที่ SEI ทํามีอะไรบางและสิ่งที่จะทําใหชวยในการลดโลกรอน 
ลดคารบอนมีอะไรบางโดยจะเนนที่สถานที่ทํางานหรือออฟฟศ 
 
 การเกิดคารบอนฯในชีวิตประจําวันเราทุกคนสามารถชวยกันลดโลกรอนได เชน การ 

รับประทานผักอินทรีย  อาหารไทย ใชบริการรถสาธารณะในการเดินทาง เปนตน ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่เราสามารถ
ทําไดเองงายๆโดยไมรูตัว การใชรถไฟฟาเดินทางไปทํางานก็ถือวาเปนการลดการใชรถสวนตัว ลดการ
ปลดปลอยพลังงาน  การรับประทานอาหารไทยก็เปนการลดการขนสงอาหารเขามาจากตางประเทศก็เปนการ
ชวยลดโลกรอน การรับประทานผักปลอดสารพิษ ก็เปนการลดการใชสารเคมีในผักก็ชวยลดโลกรอนเพราะวาใน
การผลิตทางการเกษตรโดยการใชสารเคมีจะปลอยกาซคารบอนฯและกาซเรือนกระจกตางๆ ข้ึนไปในบรรยากาศ
มาก และการเดินทางโดยเครื่องบินเปนการชวยใหเกิดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนจํานวนมาก 
 การทํางานของ SEI ทั่วโลกเก็บขอมูลตั้งแตป 2532 ซึ่งทําใหเห็นจํานวนการปลอยกาซ 

คารบอนฯในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ  Section ที่มีการปลดปลอย
คารบอนฯมากที่สุดคือ transportation เห็นไดงายๆจากการจราจรในกทม.ที่รถติดเปนจํานวนมากย่ิงรถติดมาก
เทาไหรย่ิงเปนการเสียพลังงานมากเทานั้น รองลงมาคือ industry หรือ ภาคอุตสาหกรรม เพราะในประเทศไทยมี
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากข้ึนและอุตสาหกรรมก็ปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดมากอยูแลว  และจากขอมูล
เราไดมีการเปรียบเทียบกับมหาครทั่วโลกในการปลดปลอยคารบอนฯ ประเทศไทยเทียบไดกับเมืองใหญอยางโต
รอนโต ประเทศแคนาดา ไทยมีการปลดปลอยคารบอนฯมากกวาซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆอยางที่กลาวไปกอน
หนานี้และข้ึนอยูการจัดการไมวาจะเปนเรื่องพ้ืนที่สีเขียว การจัดการระบบอุตสาหกรรม ที่ประเทศอ่ืนมีการ
จัดการที่ดีกวา ในกรุงเทพฯ เองไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนไมวาจะเปนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึน ฝนตกมาก
ข้ึนหรือจํานวนวันที่ฝนตกมากข้ึน  ระดังน้ําทะเลสูงข้ึนโดยเฉลี่ยปละ 25 มิลลิเมตร ซึ่งคาดการณกันวา 60-70 ป 
ขางหนาน้ําจะทวมกรุงเทพฯแนนอน ซึ่งเราตองมาชวยกันวาจะทําอยางไรในการลดการปลดปลอยคารบอนฯ 
เพ่ือปรับตัวกับสิ่งที่เกิดข้ึน 
 
 แนวทางและวิธีการลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดมี 3 ระดับคือ 

(1) เริ่มที่ตัวเราเอง  เปนการปรับเปลี่ยนในระดับบุคคลกอน เชน การเดินข้ึนอาคาร 
แทนการใชลิฟท  หรือการนําหลัก 3 R มาปรับใช คือ รียูช ริดิวซ รีไซเคิล แตปจจุบันอาจมีมากข้ึนกวาเดิม
ข้ึนอยูกับการปรับใช  
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(2) ระดับองคกรในออฟฟศ โดยมีเรื่องของเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของไมวาจะเปนระบบกันความรอน
ของอาคาร เพ่ือลดการปลดปลอยพลังงาน การปรับปรุงถายเทระบบและแสงวาเราอยูเมืองรอนจะใชประโยชน
จากแสงอยางไร ใชประโยชนจากความรอนจากภายนอกอาคารไดอยางไร ผูประกอบการหรือภาคสวน
อุตสาหกรรมในเมืองไทยขณะนี้ก็อาจจะมีการปรับใชบางแลว  มีทั้งระบบติดตั้งนอกและในอาคารสามารถลดการ
ใชพลังงานไดถึง 5-10 %   หรืองายกวานั้นคือการทาสีอาคารดานนอก การทาสีกําแพงเปนสีขาวก็จะชวย
สะทอนแสงอาทิตยออกไปทําใหไมเก็บความรอนไวในอาคารและทําใหเราไมตองเปดแอรมากข้ึนใชพลังงานมาก
ข้ึน  สวนหนาตาคือการติดตั้งกันสาดกันความรอนไดหรือมูลี่เราก็สามารถบังความรอนไดและปรับไดถาตองการ
แสงมากหรือนอย การใสกระจกก็มีทั้ง 2 และ 3 ชั้น ถาหลายๆชั้นก็จะชวยกันความรอนหรือความเย็นจาก
ภายนอกแตปกติ  ซึ่งประเทศไทยอาจจะไมนิยมเพราะใชในประเทศที่มีอุณหภูมิรุนแรงเชน หนาวจัด หรือวา 
รอนจัด ซึ่งจะปองกันการใชพลังงานไดดี ถาหนาวจัดก็ตองใชฮีตเตอรมากก็ตองมีการควบคุมไมใชมีการใชมาก
เกินไป หากใชเครื่องปรับอากาศก็สามารถปรับเปลี่ยนใชพลังงานอยางอ่ืนทดแทนได(ภาพประกอบใน power 
point)หรือการใชระบบหมุนเวียนทางอากาศ หรือการเปดแอรสัก 20 องศา จะชวยลดใหอุณหภูมิภายนอกเย็นลง
จากที่แอรจะตองทํางานหนักก็เปนการชวยลดการใชพลังงานอยางหนึ่ง การปรับเปลี่ยนระบบแสงสวาง ที่
สามารถปรับแสงได หรือการใชรวมกับแผงโซลารเซลล 

(3) ระดับนโยบายในออฟฟศ ทําไดฟรีแถมไดเงินกลับคืนมา โดยกําหนดปจจัย การ 
ติดตามผล  ยกตัวอยางเชนในองคกร SEI ที่เดินทางกันคอนขางบอยไปประชุม สัมมนาตางประเทศโดยใช
เครื่องบินก็มีการบันทึกเปนขอมูลและนําผลสรุปมาคํานวณดูวาใครเดินทางมากนอยเปนผูปลดปลอยคารบอนฯ 
มากนอยเพียงใด หรืออาจจะเปนเก่ียวกับการซื้ออุปกรณเขาออฟฟศ การซื้อสินคาและบริการ ไมวาจะเปนของ
มาจากทองถิ่น ของโอทอป ของที่ไมใชสารเคมีในการผลิต การจัดการขยะและการนํากลับมาใช ซึ่งข้ึนอยูกับ
ออฟฟศนั้นๆวาใชอะไรเยอะอะไรนอย  สวนการคํานวณ นั้นก็อาจจะมีการตั้งเปาหมายไวกอน เชน ลด 10 % 
จากปที่แลวหรือแบบกทม.วาอีก 5 ปเราจะลดใหได15 % ซึ่งเราตองตั้งเปาไวกอนเพ่ือที่จะลงมือทําใหบรรลุ
เปาหมายจากกนั้นก็ทํารายงานผลออกมาวาเปนอยางไรบาง 
 
 วิธีการคํานวณงายๆ เชน หากเราตองการคํานวณวาการปลดปลอยคารบอนฯจากการ 

เดินทางโดยเครื่องบินเปนเทาไหร..ลองเขาไปดูที่เวปไซต 
myplanet.org จะมีใหเลือกวาเราจะคํานวณอะไร ถาเปน
การเดินทางโดยเครื่องบินก็จะมีใหเลือกอีกวาจะเปนระดับ
ไหน business class , economy class และไปเที่ยวเดียว
หรือไปกลับก็จะคํานวนให นอกจากนี้ในเวปไซตก็จะมี
วิธีการคํานวณอยางอ่ืนอีกเชน รถ ครัวเรือน แตก็ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมของประเทศเพราะแตละประเทศก็ไม
เหมือนกัน คาที่จะไมเทากันคือ การใชพลังงานสะอาด หรือ
การจัดการพลังงานในประเทศนั้นก็จะไมเทากัน 
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สวนวิธีการคํานวณเองแบบงาย ก็คํานวณตามกิจกรรมเชน การขึ้นรถแท็คซ่ี ก็จะคูณกับคาการปลดปลอย
หรือ อีมิชั่นแฟคเตอร ซึ่งเราจะเอามาคูณกัน ซึ่งเราสามารถคํานวณ
โดยเอาคาแท็คซี่เปนตัวหลัก เอาระยะทางมา-2  เพราะวา 2 
กิโลเมตรแรกเคาไมไดคิดตังคแลวเราก็เอามาคูณ 2.5 เพราะวา
กิโลเมตรหนึ่งก็ 2.5 บาท  แลว + ดวย 35 ดังนั้น ระยะทางก็จะเปน
คาแท็คซี่-35หารดวย2.5 แลว + 2  ตัวอยางเชน คาเดินทาง 120 
บาท – 35 = 85 บาท  
/2.5 = 34 บาท + 2 ก็จะได 36 .666= 37 คูณ 0.16 ก็จะได 5.14   
กิโลคารบอนฯ นี้ก็เปนวิธีการคํานวณงายๆ แตพวก อิมิชั้นแฟค
เตอรเราไมตองคํานวณซึ่งก็จะมีใหแตก็ข้ึนอยูกับวาองคกรไหนเปน

คนจัดทํา แตจากตัวอยางก็จะเปนประเทศนั้นๆทําเอง อยางเชนไฟฟา   เคาก็จะมีการคํานวณซึ่งจะเปลี่ยนไปทุก
ปตามสภาพเศรษฐกิจ หรือการใชพลังงานในประเทศนั้นๆ  หรือการคํานวณจากการใชกระดาษในออฟฟศ ซึ่งก็
จะมีคาอิมิชั่นแฟคเตอรของการคํานวณคากระดาษ 1 รีมคูณดวย 2.95 ตัน แตถาบริษัทไหนไมไดใชกระดาษที่
ทําจากกระดาษรีไซเคิลก็จะตองบวก 5.44 เขาไปดวยเพราะวาการผลิตกระดาษมันตองตัดตนไมก็มีการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกไปแลว ก็มาผลิตในโรงงานอีกก็มีการปลดปลอยอีกซึ่งเปน 2 เทาที่ตอง
เพ่ิมเขาไป 
วิธีการคํานวณ Co2 จากการใชกระดาษ 

 
 
 

ที่มา : สถาบันสิ่งแวดลอมสต็อคโฮลม ภาคพื้นเอเชีย 
 
 กลไกความรวมมือของคนในออฟฟศ เพ่ือลดกาซคารบอนฯ ไมวาจะเปนการใหความรู 

กับบุคลากรในองคกร ไมวาจากผุรู หรือการ share ความรูระหวางเพ่ือนรวมงาน และมีการต้ังเปาหมายในการ
ลดคารบอน และมีการแจงขอมูลใหพนักงานทราบวาเรากําลังรวมกันทําอะไรอยูเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม และ



รายงานเสวนาเดอะเนทเวิรคครั้งท่ี 2/2552                                                                  หนา 22 จาก 40 
“Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ” โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 
 

รูขาวสารในองคกรวาสิ่งที่ทําไปเพราะอะไร เพ่ืออะไร ชวยบริษัทไดอยางไร เก่ียวกับตนเองอยางไร แลวก็นําไปสู
การสรางวัฒนธรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากนั้นคือการตั้งเปาหมายซึ่งบางครั้งมันอาจจะดูยากซึ่งเรา
อาจจะเริ่มจากเปาหมายงายๆ เชน การใชกระดาษในระดับบุคคลกอนวาเราจะลดการใชลง5-10 % จากเดิม หรือ
การกําหนดขอบเขตการปริ๊นซงานตามความเหมาะสม หรือการติดตั้ง vdo conferent การประชุมผานจอวีดีโอ
ไดเปนการลดการเดินทางไดอยางหนึ่งซึ่งนอกจากลดคารบอนฯไดแลวยังมีผลทางดานการเงินขององคกรซึ่งบาง
องคกรสามารถลดคาใชจายในการเดินทางไดถึง 90 ลานดอลลายูเอส แตถาเปนอยางอ่ืนก็อาจจะเปนการ
ตั้งเปาหมายระดับองคกร เชน การใชไฟฟา ประปา กระดาษ และก็ข้ึนอยูกับวาใครเปนผูตัดสินใจ ผูบริหารให
ความสําคัญมากนอยแคไหน หรือถาเปนวิศวกรสิ่งแวดลอมก็อาจจะตั้งเปาหมายทุกอยางตั้งแตระดับคนทั้งหมด
เลยจนถึงระดับองคกร การตั้งเปาหมายนี้ไมจําเปนตองเปนกฎวาหากไมทําจะเปนความผิด บางอยางก็ตองคอย
เปนคอยไปแบบสมัครใจ ทําไดมั้ย? ทําไมได?ควรจะทําอยางไรกันตอ? แลวเอาขอมูลที่ไดไปประเมินผลตอ 
การสรางแรงจูงใจ เชน การตั้งรางวัล ซึ่งเปนไดทั้งทางลบและทางบวกถาใครใชกระดาษเยอะใชกระดาษ
ฟุมเฟอยเราก็อาจจะปรับเคาได ถาในทางบวกก็คือ การใหรางวัลหรือโบนัสเอาเงินที่ปรับจากคนที่ใชกระดาษ
ฟุมเฟอยมาใหคนที่ลดการปลดปลอยคารบอนฯไดมากที่สุด หรือใหกับคนที่ออกไอเดียในการลดการปลดปลอย
คารบอนฯในออฟฟศ จากนี้สามารถเขาไปดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ myplanet.org ไดหรืออีกเวปของสิงคโปรที่จัด
อันดับกรีนออฟฟศ แตเราตองลองดุวาอันไหนที่เราสามารถนํามาปรับใชไดไมวาจะในระดับองคกร บุคคล หรือ
นโยบาย 
 
คําถามและการแลกเปลี่ยน 
 องคกรการจัดการกาซเรือนกระจก(องคการมหาชน)เสริมเรื่องการคํานวณการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกและตัว emission factor ของทางองคกรไดทําเรื่องนี้อยู ซึ่งเปนเบสของประเทศไทย ทาง 
www.tgo.or.th  

 การใชกระจก 2 หรือ 3 ชั้นจะมีผลตอการสะทอนรับผลไปเหมือนกันหรือตางกัน ซึ่งจริงแลวไมวาจะเปน
ก่ีชั้นก็เปนเรื่องของการลดความรอนภายในอาคาร ทําใหการทํางานของเครื่องปรับอากาสนอยลงและ
ตองเลือกใหเหมาะสมองคกรของเรา 

 
3. องคกรผูเขารวมจัดนิทรรศการ  
 
 บริษัท เจนโก  เปนบริษัทรวมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรมปจจุบันทางกระทรวงถือหุน 

อยูประมาณ 18% วัตถุประสงคหลักของการกอตั้งเจนโกข้ึนมาคือเพ่ือบําบัดและกําจัดของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม  เชน บริษัท มือถือที่เคาสามารถรวบรวมแบตเตอรี่กลับมาใหเรากําจัด หรือ ศูนยประชุม
ใหญๆก็จะรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนก็รวบรวมใหเจนโกบําบัด หรือแมแตขยะชุมชนทั่วไป ตามบานเรือน 
ทางกทม.ก็จะมีการคัดแยกไวบางสวน รวบรวมจนไดปริมาณหนึ่งก็สงมาใหทางเจนโกกําจัด ตัวอยางของเสีย
อันตรายจากชุมชน เชน จอคอมพิวเตอร หลอดไฟฟลูออเรสเซนต  กระปองสเปรย หมืกปริ๊นเตอร เปนตน และ
เทรนดการกําจัดของเสียในปจจุบันเราพยายามที่จะ รียูช รีดิวซ รีไซเคิล แตการผาน 3 โปรเซสนี้แลวของเสียมัน
ก็ยังคงอยู ซึ่งการกําจัดและบําบัดที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยเหลือสิ่งแวดลอมได ที่ตั้งของ เจนโกมี 2 ที่ 
คือที่บางขุนเทียนและที่นิคมมาบตาพุด ซึ่งเรามี process 5 เรื่องในการใหบริการกับลูกคา คือ  ...แนะนําระบบ



รายงานเสวนาเดอะเนทเวิรคครั้งท่ี 2/2552                                                                  หนา 23 จาก 40 
“Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ” โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 
 

แรกคือระบบบําบัดน้ําเสีย ตั้งอยูที่บางขุนเทียนเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งไมมีศูนยบําบัดน้ํา
เสียของตัวเองก็สามารถใชบริการของเจนโกได  
 
 ธนาคารตนไม จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.) เปนธนาคาร 

ของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง โครงการธนาคารตนไมไดสงเสริมใหทุกกลุมทุกชุมชนทั่วประเทศปลูกตนไมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกปา 3 อยาง โดยเฉพาะตนไมที่เปนพันธุกรรมพันธุไมไทย ภายใตบริบทของ
ตัวเองทั้งพ้ืนที่ตนน้ําและปลายน้ํา รวมถึงพ้ืนที่กลางน้ํา ทางโครงการเราก็เปนการสงเสริมใหพ่ีนองประชาชน
รวมกับองคกรภาคีเครือขายทํารวมกันปจจุบันเราไดทํากวา 200 ชุมชน ตนไมกวา 5 ลานตน เปาหมายคือ 
1000 ลานตน 1000 ลานครัวเรือนที่ทําใหประเทศเรา ย่ิงโดยเฉพาะกทม.ย่ิงตองทํา ซึ่งปจจุบันก็มีองคกรบริษัท
ที่ตองการเขามามีสวนรวมเปนจํานวนมากและสามารถเพ่ิมจํานวนตนไม 
 
 โรงเรียนรุงอรุณ  โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนทํามา 5 ปตั้งแตป 2547 เริ่มแรกก็ 

เหมือนกับการคัดแยกขยะทั่วไปจากนั้นก็พัฒนาตอ เชน บนชั้นเรียนพยายามลดปริมาณขยะ การปรับใชในวิชา
เรียนนํามาทําเปนสื่อการเรียนการสอน ไมวาจะงานศิลปะก็นํามาทําเปนผลงานได แยกขยะที่สามารถนําไปทํา
ใหมไดเชน ลูกแมค   จากเดิม 206 กก. เหลือ 29 กก. ตอวัน หรือขยะที่เราแยกสง กทม. ไมวาจะเปนขยะที่แยก
จากหองเรียน หองพยาบาล นอกจากนี้โครงการที่โรงเรียนทํายังชวนใหผูปกครอง นักเรียน นําขยะที่บานมาแยก
ที่โรงเรียนดวย  ขยะที่สามารถนํามาใชใหมไดคือ กลองนม ที่นองระดับอนุบาล  หรือขยะเปยกประเภทเศษ
อาหาร ขยะจากหองครัว ก็นํามาทําเปนปุย  ไมไอศครีมก็นํามาเผาก็สามารถนํามาใชใหมได และสุดทายนี้ก็
อยากใหหลายทานลองนําไปทําดูที่บานเพราะการแยกขยะไมใชเรื่องยากซึ่งสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่เวปไซต
ของโรงเรียนรุงอรุณ 
 
 บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกระดี ประกอบกิจการดานอุตสาหกรรม ตั้งอยูที่อําเภอเมือง  

จังหวัดปทุมธานี มีบริษัทในเครือ 50 บริษัท กลุมบริษัทของเราเปนตนแบบโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการโดยยึดหลัก 10 ประการในการดําเนินการ คือ 1. ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารใน
การจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีการเผยแพรขอมูลทางเวปไซตและการประชาสัมพันธในดานการจัดการน้ําของเรา 
และมีการนําไปเผยแพรในเวปไซตของเทศบาล 2. ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา เมื่อเกิดปญหาข้ึนใน
สวนอุตสาหกรรมบางกระดีของเรา ประชาชนสามารถเขาถึงโดยมาหาเราโดยตรงไดที่ออฟฟศ หรือโทรเขามา 
หรือสงตัวแทนเขามาพูดคุยกันไดอาจจะนําตัวแทนของชุมชนที่อยูรอบขางเขามาพูดคุย เขามาเย่ียมชม
กระบวนการผลิตของสถานประกอบการไดเพ่ือหารือและแกไขปญหารวมกัน 3. ความโปรงใสในการประกอบ
กิจการ 4. ความรับผิดชอบตอสังคม บางกระดีเราจะมีการลอกคูคลองที่อยูในสวนอุตสาหกรรมบางกระดีซึ่งเปน
จุดปลอยน้ําเสียในสวนอุตสาหกรรมของเรา นอกจากนี้ยังมีสวนของการบริจาคสิ่งของใหกับชุมชนรอบขางเปน
ประจํารวมถึงกิจกรรมที่ทํารวมกัน นอกจากนี้เราใชหลักนิติธรรมในการปฏิบัติซึ่งเปนการมุงเนนใหชุมชนอยู
รวมกับสถานประกอบการ ซึ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลที่สวนอุตสาหกรรมบางกระดีนํามาใช 
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 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ  มูลนิธิฯกอตั้งมาแลวกวา 23 ป มุงเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับ 
ประเทศโดยทําใน 2 รูปแบบ คือ การปลูกตนไมและการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในใจคนเปนการปลูกฝงจิตสํานึกทั้งเด็ก
เยาวชนหรือผูรวมโครงการ  ตอนนี้มูลนิธิฯมีโครงการใหมคือ โครงการทอดผาปาขยะสามัคคีสูความเขียวขจีครั้ง
ที่ 1 พ้ืนที่คือ วัดบุตรดา จ.สิงหบุรี ซึ่งเราจะจัดควบคูไปกับโครงการแรลลี่คาราวานทองเที่ยวสูความเขียวขจี
กรุงเทพฯ-อุทัยธานีโครงการนี้สามารถเขารวมไดทุกภาคสวนไมวาจะเปนโดยสวนตัวหรือทั้งสํานักงาน   มีขยะ
เหลือใช เชน ขวดน้ํา ขวดพลาสติก  ขวดแกว อุปกรณสํานักงานตางๆ ที่สามารถนํามาปรับปรุงหรือนํามาแปลง
สภาพใหเปนตัวเงินไดนํามาเขารวมโครงการโดยเงินสวนนี้จะนําไปถวายวัดในโครงการทอดผาปาซึ่งจะได
ประโยชน 3 สวนดวยกัน  คือ สวนแรกเราไดตนไมเพ่ิมข้ึนจากขยะเหลือใช  สวนที่สองคือ ไดบุญกลับมา สวนที่
สามคือ ไดเขารวมกิจกรรมดีๆและไดชวยกันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  หากตองการบริจาคสามารถนํามาบริจาคไดโดย
ตรงที่มูลนิธิฯ หรือโทรเขามาสอบถามซึ่งเราจะประสานงานกับทางกลุมบริษัทวงษพานิชย ใหไปรับขยะไดถึง
บริษัท/สํานักงานซึ่งจะมีการชั่งวัด และตีเปนตัวเงินออกมาและบันทึกไวจากนั้นจะเชิญบริษัทไปเขารวมกิจกรรม
ทอดผาปาขยะดวยกัน 
 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก(องคการมหาชน) เปนองคการมหาชนที่ข้ึนกับ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยภารกิจขององคกรคือ การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกใหลด
นอยลง ซึ่งดาน Green Office ทางองคกรก็มี 2 โครงการที่จะมาแนะนําคือ  โครงการฉลากคารบอน เปน
โครงการที่ใหฉลากกับผูประกอบการที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งตอนนี้มี 38 ผลิตภัณฑที่ไดรับ
ฉลากตัวนี้สําหรับผูบริโภคถาไดชวยซื้อผลิตภัณฑที่ติดฉลากก็เทากับวาชวยลดคารบอน และเต็ดตรา แพค ก็
เปนหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากคารบอนจากเราแลว สวนอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการคูโมงต เปนโครงการผา
ลดโลกรอน เปนผาที่สามารถใสสบายในอุณหภูมิ 25 องศา ซึ่งถาเราใสเสื้อผาชนิดนี้เมื่ออยูในหองแอรก็สามารถ
เพ่ิมอุณหภูมิของแอรกวา 25 องศาข้ึนไปเพ่ือลดการใชไฟฟาและลดการปลอยกาซเรือนกระจก สินคาที่ไดรับ
ฉลากคารบอน เชน มิตรผล  น้ํามันพืชตราหยก  ถุงยางอนามัยวันทัช และสถานประกอบการดานการบริการ
อยางโรงแรมบันยันทรีก็สามารถเขารวมโครงการฉลากคารบอนได ซึ่งการวัดผลจะมีคามาตรฐานในการเปน
เกณฑซึ่งถาใครสนใจเราจะเปนคนเขาไปตรวจสอบความเปนไปไดของการลดคารบอนถาลดไมไดเราก็จะชวย
เสนอขอแนะนําในการปรับเปลี่ยนวิธีการลดขยะ  การปรับน้ําเสียมากักเก็บเปนกาซมีเทน 
 
 บริษัท เต็ดตรา แพค(ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทผูผลิตกลองเครื่องด่ืมเราทําดาน 

บรรจุภัณฑปลอดเชื้อ ซึ่งผลิตภัณฑประเภทกลองเครื่องด่ืมในออฟฟศเชน นม ชา กาแฟ มีอยูมากตอนนี้เราคยร
มารวมกันรณรงคกันวาจะทําอยางไรใหกันชวย แกะ ลาง เก็บ  ซึ่งปที่ผานมาเรารวมกับโครงการแจวรักษโลก 
เราเก็บไดถึง 20 ลานกลอง ซึ่งรวมทั้งหมดกวา 3000 กวาตันที่นํามารีไซเคิล ปนี้จึงอยากมารณรงคอีกและก็โชค
ดีเราไดทางบ๊ิกซีเขามารวมดวยซึ่งเขามาตอยอดจากปที่แลว กวา 67 สาขา นี้คือสวนของเต็ดตรา แพค ที่มา
รณรงคใหรีไซเคิลกลองเครื่องด่ืม 
 
 ชมรมผูผลิตกลองเครื่องด่ืม กอตั้งโดยบริษัทผูผลิตกลองเครื่องด่ืม 2 บริษัท  คือ บริษัท  

เต็ดตรา แพค(ประเทศไทย) จํากัดและบริษัท เอส เอส จี คอมมีตองส จํากัด  รณรงคเพ่ือใหความรูแกคนทั่วไป
วากลองเครื่องด่ืมสามารถนํามารีไซเคิลได ซึ่งกลองเครื่องด่ืมมีสวนประกอบอยู 3 อยาง คือ กระดาษ พลาสติก 
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และอะลูมิเนียมฟรอยด  สวนการรีไซเคิลก็มีสองวิธีดวยกันคือ การแยกเย้ือกระดาษที่ไดก็จะไปใชเปนกระดาษรี
ไซเคิล ฟรอยดกับพลาสติกก็จะนําไปผลิตเปนเม็ดพลาสติก  
 
 บริษัท กรีนบอรด จํากัด เปนการรีไซเคิลกลองเครื่องด่ืมมาใชผลิตเปนวัสดุอุปกรณที่ 

สามารถทนน้ํา ทนไฟได 
 
 

4. เสวนาแลกเปล่ียน “Green Office Through Partnerships :  
                                ปจจัยความสําเร็จคือความรวมมือ”  
 
1. กรณีศึกษาจากวิทยากร 
 
ก. การจัดการขยะเหลือศูนย : คุณอภิดลน เจริญอักษร  (ครูดุจ) โรงเรียนรุงอรุณ 

วันนี้มาพรอมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3  โครงการจัดการทรัพยากรของเราที่เรียกชื่อวา ของเสีย
เหลือศูนย มีเปาหมายใหเกิดความเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ที่ธรรมชาติใหมาจริงๆแลวไมมีขยะ ขยะใน
โลกนี้ไมมี มีแตทรัพยากรที่มีจากธรรมชาติที่มนุษยเอาไปใชในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสร็จแลวสวนที่เหลือที่ไม
ตองการก็สงมารวมกัน สวนที่สามารถยอยสลายไดที่สามารถกลับมาเปนสวนเพ่ิมดินดีๆ สามารถปลูกผักไดมัน
ไปรวมอยูกับถุงพลาสติก รวมอยูกับขวดที่มันควรจะถูกลาง เอาไปหลอมกลับมาใชไดอีกแตปรากฏวามันอยู
รวมกันในสภาพที่ไมนาดูและอุปทานวานี้คือสิ่งที่นารังเกียจ ฉะนั้นเราจะทําอยางไรใหคนมีสายตาที่ชัดเจน เฉียบ
คม มีสติที่วองไว วาสิ่งเหลานี้มันมีตัวตนในทางสัจจะทางวัสดุของมันซึ่งจริงๆแลวมันไมใชขยะ มันไมมีขยะใน
โลกนี้จนกวาเราจะไปสรางไปตั้งมันข้ึนมา โรงเรียนรุงอรุณเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่เอาโจทยชีวิตจริงมาเปนการ
ดีไซนมาเปนการเรียนรู มาบูรณาการในวิถีชีวิต 
 
เรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม เรื่องการรีไซเคิลอาจเปนเรื่องที่เราคุนเคย แตถาสังเกตดีๆวาสวนใหญแลวเปาของเรา
ที่เห็นอยูนั้นเรื่องรีไซเคิลเปนเรื่องทําเพ่ือขาย ธนาคารขยะกลายเปนเรื่องของการแลกไขซึ่งจริงๆแลวไมไดเปน
เรื่องที่ผิดแตมันยังไมสื่อถึงความตั้งใจที่จะทําเพ่ือสิ่งแวดลอมจริงๆ  โดยสวนตัวแลวผมเชื่อวาคนไทยเรามีความ
ตั้งใจอยากจะทําเรื่องดีๆ เรื่องสิ่งแวดลอมใหกับโลกแตโอกาสที่จะเริ่มตนมันยังไมมี คนชั้นกลางก็เยอะ ซึ่งหาก
จะคิดทํามันตองทําตั้งแตฐานรากที่ตองชวยกันทํา ฉะนั้นในสิ่งที่โรงเรียนรุงอรุณทําเริ่มจากเรื่องเล็กๆ เรื่องเงิน
ไมไดเปนเรื่องที่เปนตัวตั้งแตเปนการแบงปนเรื่องที่สามารถทําได องคประกอบของความสําเร็จหลักมี 3 
อยาง  คือ  
 ทิศทางของผูบริหาร ถาผูบริหารไมเชื่อเรื่องนี้  ไมมองเปนองครวม ไมเห็นวาเรื่องนี้ 

สําคัญ ไมรูเรื่องที่กําลังจะทําวาเพ่ืออะไรซึ่งดูเหมือนภาพดีแตจริงๆแลวไมมีอะไรมันก็ไมเกิด ฉะนั ้นเวลาผม
มารวมวงเสวนากับเดอะเนทเวิรคจึงติดใจเพราะเหมือนไดรับพลังรวมที่จะทํารวมกัน   
 คนทํางาน อยางที่กลาววาจุดเริ่มตนของรุงอรุณไมไดเริ่มตนที่เด็กแตเริ่มที่ครู เริ่มที่ 

ผูใหญ ถาผูใหญไมทําก็ไมเกิดหากมีเด็กมีใจจะทําแตผูใหญไมทํามันก็จะลมไป โดยเริ่มตนเรามีครูอาสามาชวย
แยกขยะมาจัดสถิติ มาพับถุงพลาสติก มาใสผาคาดจมูกแลวเอาวาเปกซทาเพ่ือจะมานั่งแยกขยะวามีเศษอาหาร 
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ขวด อะไรอยูเทาไหร ซึ่ง 5 ปที่แลวไมไดเหมือนตอนนี้  ตอมาเราก็ตองสงใหคนรุนใหมเพ่ือที่จะทําตอไป อีก
อันหนึ่งที่สําคัญเพราะเราไมไดทําเรื่องนี้ไมไดมุงหวังเอาความสําเร็จทางสถิติ ขยะลดลงแตคนทํางานทุกขยาก  
 เปาหมายคือทําแลวมีความสุข ถาชวยโลกแลวมีความสุข ฉะนั้นทุกอยางที่เราทําไม 

วาจะเปนสถานีรีไซเคิล ตัวโรงเรียน เราทําเพ่ือใหการสื่อสารความดีมันออกมาจริงๆ มันออกมาในโปสเตอร มัน
ออกมาในสื่อ  มันออกมาในกิจกรรม มันมีความสวยงาม  ทั้งหมดแลวอยากจะบอกวา กิจกรรมทั้งหมดที่ทํา 
เรื่องคนเปนเรื่องสําคัญอยากจะใหกระจายออกไปเปนเรื่องของความสัมพันธ เปนเครือขาย ดังนั้นเราถึงอยาก
เปดใหกับคนที่อยากทําบุญใหกับโลกมาทํารวมกัน ฉะนั้นครู พอแม เด็กๆ ที่เชื่อเรื่องนี้ ก็สามารถไปจัดระบบ
แยกขยะที่บานและก็นํามาใชที่โรงเรียนได ฉะนั้นในวิถีอันหนึ่งเมื่อผูบริหารเอาจริง สวนใหญคนก็จะทําไมวาจะ
ทําลึกทําตื้นเพราะมันข้ึนอยูกับความพรอมภายใน แตหากวาใครที่เห็นวาตัวเองอยากทํามานานแลวเพียงมี
โอกาส เชนมีสถานีแบบนี้ที่โรงเรียนก็มาทํา  
 
ข.การสงเสริมการใชและบริโภคทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ(LCA and Sustainable Consumption)  

เปลี่ยนวิธีใหเปนวิถีแลววิเคราะหใหละเอียดกับการดําเนินชีวิตสูการบริโภคที่ยั่งยืน  
โดยคุณสินชัย  เทียนศริ  ผูจัดการฝายสิ่งแวดลอม บริษัท เต็ดตรา แพค(ประเทศไทย) จํากัด 

 
 กอนนี้ผมทํางานเปนฑูตตาวิเศษ เปนเยาวชนที่เหมือนนองๆ ที่ตองหาขอมูลเพ่ือรักษา 

แมน้ําเจาพระยา เนื่องจากตอนนั้นไดรับขอมูลจาก JICA วาอีก 10 ป แมน้ําเจาพระยาเนาแน ก็เลยไปศึกษาจึง
คิดอยูตลอดวาถาเราตองการรณรงคอะไรสักอยางตองหาขอมูลเพราะไมงั้นก็จะทําเปนเพ่ือ PR แตอยางที่ครูดุจ
ทําคือการลงมือทําจริง ทําใหมันเกิด ไมไดทําเพ่ือ PR ผมทําตาวิเศษมาเปนเรื่องของ Promotion and 
Education ทํามาตลอดตั้งแตป 2533  จากที่ไดปรึกษาครูดุจเก่ียวกับงานตาวิเศษเพราะตาวิเศษสวนใหญเปน
งาน Promotion ก็เกือบหมดเวลาแลว ครูดุจเปนตัวอยางของการลงมือทําที่ไมไดทําสเกลใหญแตเปนสเกลเล็กๆ 
ที่ทําตั้งแตตนจนเสร็จแตไมไดทําเพ่ือใหมันเสร็จ หากใครที่เคยฟงมาแลวก็จะไดยินวาผมไมไดจะทําเพ่ือใหเสร็จ
และทําใหสําเร็จ  กลองเครื่องด่ืมจึงเปนจุดหนึ่งที่จุดประกายใหผมทําใหสําเร็จเพราะหากผมมัวแต Promotion 
และ Education คนมันจะเปนแคหลักของการ PR คนก็จะรูแตวาอาจจะไมไดทําหรืออยากจะทําแตไมรูวามันไป
ไหนเชน เราอุตสาหแยกขยะไวอยางดีแตเจอคนบางคนเคาเอาไปรวมกันหรือเคาเอาไปรวมกันและดวยมูลคามัน
ไมมีเคาก็เอาไปทิ้งไวขางทาง  ดังนั้น LCA ก็เลยมาคือ Life Cycle Assessment หรือ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
เราจะทําอยางไรใหวงจรนี้มันปดวงจรลงฉะนั้นกอนตาวิเศษยุติลงแตกอนนั้นตาวิเศษยุติกลองเครื่องด่ืมก็ไดทํา
กิจกรรมมาบางแลว คือ ทางเต็ดตรา แพค สปอนเซอรใหทํากิจกรรม ซึ่งผมเปนคนทําโครงการและผมก็มี 
commitment ตั้งแตวันแรกวา จะเอากลองเครื่องด่ืมทุกกลองกลับสูรีไซเคิลใหได ทําไดไมไดไมรูแตตั้งไวกอน 
เปาลาสุดที่ตองไดคือ กลองทุกกลองเอาไปรีไซเคิลได แตเราตองคิดหาทางทํา 
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 กอนนั้นตาวิเศษทํารวมกับกรีนบอรด รวมกับกทม. เคาก็เก็บกันมา โรงเรียนในกทม.ก็ 
เก็บกันใหญเลย เสร็จแลวกทม.เลิกทํา เครื่องจักรก็เลยยกใหกับทางกรีนบอรดไปทําตอ สิ่งนั้นเราตองหาโซลูชั่น
ของมัน วงจรไมใชเพียงแคคุณซื้อมาอันนี้ถูกกวาอันนี้จบ  วิธีการดูวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑคือ กอนที่จะมา

เปนขวดมันมาจากอะไร มาจากซูเปอรมาเกต 
กอนซูเปอรมาเกตมันมาจากรานคาสง  รานคา
สงมันมาจากโรงงาน โรงงานมันมาจากน้ํากับ
ขวด น้ํามาจากไหน ขวดมาจากอะไร มาจาก
เม็ดพลาสติก เอาฉลากติด เอาฝามาแพ็ค
กลับไปเราก็จะเห็นวามันมาจากไหนฉะนั้นเวลา
เราเลือกบรรจุภัณฑสองอยางเราก็มาลองคิดวา
อันไหนมันมาจาก Process ที่มากกวากัน ไม
ตองถึงข้ันคํานวณฟุตปริ้น หรือคารบอนไดออก
ไซตเทาไหร เชน เรื่องงายๆ วาจะตองซื้อน้ํามัน
ชนิดหนึ่งเพ่ือไปทอดปลา ไปเห็นที่ตลาดเจอ

น้ํามันหมูใสถุงพลาสติกกลัวถุงแตกใสกลองโฟมอีกที ..แตเปาหมายของเราคือ ทอดปลา ถาเราเปนนัก
สิ่งแวดลอมปุบเราตัดไดทันควันเลยวามันมีโฟม มีถุง มันรีไซเคิลไมได ก็จะตองปฏิเสธกอน แลวก็ไปเลือกน้ํามัน
ขวดดีกวาเพราะอยางนอยขวดมันก็สามารถไปรียูช ใชซ้ําได ฉะนั้นก็เปนวิธีการเลือกงายๆไมตองลงรายละเอียด 
ไมตองมีโปรแกรมคํานวณ เราสามารถทําไดดวยเราเองตัดสินใจ  ก็จะไดในแบบที่อยากไดหรือเลือกซื้อใน
ปริมาณที่พอเหมาะ คือ รีดิวซขนาด ไมใชเจอขวดหนึ่งแลวหางบอกวาซื้อ 1 แถม 1 ซื้ออยางนี้ไดขวดอยางนี้
หรือไดขวดใหญกวาแบบนี้คือไมไดรีดิวซ พอเรารีดิวซปุบ พอเราใชน้ํามันหมด เราเอาขวดมาใชซ้ําไดก็คือ การรี
ยูช พอเรารียูชมันขวดอาจจะบิดนิดหนอยก็สามารถรีแพร คือ ซอมมันกอน พอซอมไมไดคอยไปรีไซเคิล  แตที่
ผานมาเราถูกสอนวาอะไรก็ตองรีไซเคิลๆ ก็คืออายุของมันนอยลงทันตา  เชน ถุงสมตํามีอายุนอยมาก ซื้อสมตํา
มาจากหนาออฟฟศ เทจากถุงใสจานถุงก็อยูไมเกิน 3 นาทีแตคนกลับไดกินสมตําอรอย ฉะนั้นถุงมีอายุแค 3 
นาทีแลวมันก็กลายเปนขยะ ดังนั้นสิ่งที่เราตองทําคือ ดึงอายุของมันใหอยูนานๆอยางมีประโยชน โดยการ
วิเคราะหวัฎจักรของวงจรชีวิต แลวคอยเอาเรื่องคารบอนไดออกไซตไปดูวาข้ันตอนแตละอยางมันทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซตเทาไหร  มันปลอยอะไรเทาไหร มันใชพลังงานเทาไหร อันนั้นคอยไปลงรายละเอียด  
 
 ฉะน้ันการทํา Green Office ทุกคนสามารถกลับไปทําไดยังไมสาย แตอยาคาดหวังวาทําวันน้ีแลวมันจะ
สําเร็จ ซ่ึงวันน้ีหลายกลุมต้ังแตเด็กๆหรือคนหลายคน เคาไดทําจนเปนวิถีชีวิต ซ่ึงในชีวิตเรามีวิธีหลาย
วิธีแตสามารถเลือกเอาซักวิธีที่ดีๆ ที่เราอยากทํา เปลี่ยนวิธีน้ันเปนวิถีชีวิตของเรา แลวเราจะมี
ความสุข เราจะรูสึกวาเราเปน Green Socity เราเปน Green Life stay ไมใช Green PR  ไมใชทําเพื่อให
โลกเห็นวาเรา Green แตจริงๆแลงเราไม Green   
 
  สิ่งที่สําคัญคือ การวิเคราะห และเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเราไปไมถึงไหนเก่ียวกับการทํา 

วงจรตัวนี้เพราะ เราไมเคยสอนเด็กใหวิเคราะห วิเคราะหในที่นี้คืออยางที่ครูดุจทําคือ เด็กเคาวิเคราะหไดเลยวา
อะไรบางที่มันสามารถแยกออกมาได  เชน ปากกาที่เราใชหมดเราก็ทิ้งทั้งหมดนั้นคือการไมไดวิเคราะหวิจัย 



รายงานเสวนาเดอะเนทเวิรคครั้งท่ี 2/2552                                                                  หนา 28 จาก 40 
“Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ” โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 
 

และไมไดเขาใจมัน  ครูดุจสอนผมเลยวาการวิเคราะหคือ การถอดปากกาออกมาเปนชิ้นๆ ในนั้นจะมีเหล็ก มี
พลาสติก แลวแยกเหล็กก็คือเหล็ก พลาสติกก็คือพลาสติก  พอเด็กไดถอดออกมาเคาก็เริ่มรูสึกสนุกเคาก็จะเห็น
วามีสปริงเอาไวทําหุนยนตได  ดังไอนสไตลกลาววา จินตนาการสําคัญกวาความรู  อยางเชนเด็กวาดรูปแทน
การเขียนคําตอบแตกลับถูกครูบอกกลับเด็กวาวาดมาทําไมแตจินตานาการของเด็กใหคําตอบกับครูมากกวา
ขอความที่จะเขียนเยอะแยะ ดังนั้นจึงขอฝากวา “LCA คือตัวชีวิตเราแลวเราวิเคราะหมันมาจากไหน แลวมันจะ
ไปไหนตอไป ไปในทางที่ถูกตอง หรือไปยังหลุมฝงกลบหรือเปลาเทานั้นเอง” 
 
ค. ปจจัยความสําเร็จในการทํากิจกรรม CSR ดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดย คุณกิติยา  โสภณพนิช  
ผูจัดการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ 
 
 มูลนิธิฯ กอตั้งเมื่อป 2529 ซึ่งตอนนั้นปาไมของประเทศไทยเหลืออยูประมาณ 25%  

จาก 53% ในป 2504  ณ ขณะนั้นผูกอตั้งคือ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชและเพ่ือนๆ ซึ่งไดมีการจัดทํา
โครงการและดําเนินงานกอนการตั้งมูลนิธิฯ เริ่มดวยการปลูกตนไมริมทางหลวงชลบุรี-สัตหีบ เปนโครงการแรก
รวมกับกรมทางหลวง ทหารและประชาชน จากวันนั้นถึงวันนี้เปนเวลากวา 23 ป ซึ่งมั่นคงกับการทําเรื่องเดิมอยู
คือ การปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับประเทศไทยทุกรูปแบบโดยอาศัยความรวมมือในทุกภาคสวนของ
สังคมไทย ในป 2540  ขอมูลจากกรมปาไมวาพ้ืนที่ปาไมของเรามี 40% เปนครั้งที่พ้ืนที่สีเขียวไดเพ่ิมข้ึนมา เรา
ก็ภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว หลายคนมองวามูลนิธิฯเปนองคกรภาคประชาสังคมไมใชนัก
ธุรกิจ ไมไดแสวงกําไร ซึ่งงายตอการบอกวาเราทําเพ่ือสิ่งแวดลอม ไมตองคิดมากเรื่องการไดกําไร หรือผูถือหุน
จะคิดเห็นอยางไร แตความเปนจริงแลวเราอยากใหมองวาไมวาองคกรไหนไมวาอยูในภาคสวนไหนก็เหมือนกัน 
เพราะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ คน  
 
 ในทุกองคกร ในทุกภาคสวน คน เปนหัวใจหลักของงาน ถาคนไมเดิน งานก็ไมเดิน  

เพราะจริงๆแลววันนี้อยากจะฝากเปนคําถามกอน  “ตรงไหนคือความสมดุลระหวางการทําเพื่อกําไรสําหรับ
ตนเองหรือผูถือหุนกับการทําเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม” เพราะแตละหนวยงานก็คงไมเหมือนกัน และคงไม
มีหนวยงานไหนที่จะมีจุดสมดุลที่เหมือนกันเพราะวาแตละคนแตละองคกรยอมมีเงื่อนไขที่ตางกัน  และ ถูกมั้ย? 
“การทํางานเพ่ือหาเงิน ทํางานหนักเพ่ือเงินและก็ผลาญทรัพยากรมากมายเพ่ือใหไดเงินมาแลวก็เจียดเงินมาเพ่ือ
จะบอกวานี้คือสวนที่จะใหกับสิ่งแวดลอม”  มีทานอาจารยยงยุทธ จันยาลักษณ ไดกลาวไวในหัวขอการบริโภค
อยางย่ังยืนวา “อยาหาเงินมารักษาธรรมชาติ แตรักษาธรรมชาติเพ่ือรักษาเงิน” ยกตัวอยางที่มูลนิธิฯทําคือไดมี
โอกาสไดไปทํากิจกรรมโครงการหนึ่งที่เกาะลันตารวมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยทําเรื่องสิ่งแวดลอม เกาะลัน
ตาเปนเกาะที่สวย มีวัฒนธรรมที่งดงามและมีทรัพยากรที่สมบูรณ และก็มีกลุมคนที่อาศัยอยูเรียกวา อุรักละโวย  
มีอุทยานแหงชาติเปนปาอยูบนเกาะ แตปจจุบันมีโรงแรมหลายรอยโรงแรมบนเกาะลันตา ครึ่งหนึ่งของเกาะเปน
โรงแรมอีกครึ่งหนึ่งเปนพ้ืนที่ของชาวบานที่เปนพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย ปญหาที่ลันตาประสบอยู
ปจจุบันคือ ตนน้ํา เพราะน้ําที่ใชกินใชด่ืมมาจากปาที่อยูบนเกาะ ซึ่งปาไมในปจจุบันลดลงโดยมีนักศึกษาไดทํา
การวิจัยไววาถาคนบนเกาะใชน้ําในปริมาณเทาเดิมปาไมจะหมดลงภายใน 6 ป นอกจากมีปญหาเรื่องตนน้ํา ปา
ไมแลวยังมีปญหาเรื่องขยะ ขยะลนเกาะเพราะหลุมที่ฝงกลบมันเต็มและมีนักทองเที่ยวเดินทางไปเยอะไมมีการ
จัดเก็บมีการสรางโรงแรมขวางทางน้ํา สรางโรงแรมใกลชายหาดมาก ปที่แลวลันตาเกิดน้ําทวม คืออยากจะถาม
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ทุกคนที่อาศัยโรงแรมธุรกิจหรือธุรกิจการทองเที่ยววา สิ่งที่ทําถูกตองหรือเปลา คุณกําลังทําลายทรัพยสินที่
สําคัญที่สุดที่ทําใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวเกาะลันตาซึ่งถาเปนแบบนี้ตอไปก็คงไมมีคนมาเที่ยวอีกตอไป เพราะวา
เราทําลายมันดวยธุรกิจของเราเอง  ฉะนั้นจึงอยากใหเห็นวา การทําธุรกิจกับการทําเรื่องสิ่งแวดลอมไมใชเรื่องที่
ตองเลือกขางใดขางหนึ่งไมใชวาทําตรงนี้แลวตรงนั้นจะหายไป ถาที่ถูกที่ควรคือทําแลวมันนาจะไดทั้งสองดาน  
แตตองหาใหเจอวาตรงไหนคือจุดที่เราทําได จุดที่เรารับได ไมไดบอกใหทุกคนตองเปลี่ยนมาเปนมูลนิธิแลวไป
ปลูกตนไมกันหมด แตตรงไหนคือจุดที่ทําใหคุณสามารถทําธุรกิจของคุณก็ไดและก็ทําลายสิ่งแวดลอมนอยที่ส ุด
หรือเพ่ิมใหสิ่งแวดลอมดวย 
 
 ปจจัยความสําเร็จ อันดับแรกคือ ศรัทธาและความเชื่อ อยางที่ทางครูดุจพูดไปแลว 

วาผูนําเปนสวนสําคัญมากสําหรับองคกรกับการทําเรื่องนี้ผูนําตองเอาดวยและเราเองก็ตองเชื่อมั่นในผูนํา ใน
สวนความเชื่อตองเชื่อในสิ่งที่เราทําดวยจะเห็นตัวอยางที่ดีอยางครูดุจที่เชื่อวาทําได ณ วันที่ขยะยังนาขยะแขยง
ที่สุดก็ยังเชื่อวาทําได สุดทายสําคัญที่สุดคือ เชื่อมันในตัวเรา วาเราเปลี่ยนไดถาไมเชื่อวาเราไมสามารถเปลี่ยน
วิถีชีวิตได เราสามารถที่จะแยกขยะไดมันก็ไมเกิด สวนปจจัยที่สองคือเรื่องของการเพียรพยายามในสิ่งที่ทํา
โดยไมหยุดซึ่งก็เปนการอธิบายโดยตัวมันเองแลววาเรื่องนี้ตองทํายาวตองทําจริงและก็ตองทํามานานเปนเรื่องที่
ตองทําตลอด ติดตามผลอยางตอเนื่องเพ่ือใหคนมีสวนรวมเพราะการทําตลอด ทํานาน ทํายาว ไมไดทําคนเดียว
ตองทํากันหลายๆคนเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม การเปนเจาของรวม รูสึกหวงแหน รูสึกรักในสิ่งที่เคาทํา มันมีคํา
กลาวของชาวอัฟริกันเคาบอกวา “If u want a go fast go alone : ถาคุณอยากไปเร็วก็ไปคนเดียว ” “ If u want 
to go far go together : ถาคุณอยากจะไปใหไกลตองไปดวยกัน” ปจจัยที่สาม คือ การเอาใจใสสิ่งที่เราทํา
และการเอาใจเขามาใสใจเรา ครูดุจมีตัวอยางใหเห็นแลววาบางคนก็คงทําบางคนก็ไมทําจะไปคาดค้ันเคาให
ตายยังไงเคาก็ไมทํา อันนี้เราก็ตองคอยๆไปกับเคาไดแคไหนแคนั้นดีกวาไมไดเลย อยางที่มูลนิธิฯเองก็พยายาม
ทํา ลดพลังงาน ลดกระดาษ ลดถุงพลาสติก ยัดเยียดโดยการเอาถุงผาแจกทุกคน ซื้อปนโตมาไวที่ทํางาน ถาม
วาลดไดจริงมั้ยก็ไมไดจริงก็ยังมีถุงพลาสติกมาใหเห็นทุกวัน ถึงแมจะเปลี่ยนไมไดอยางนอยเคารูวาเปนเรื่องดี
เปนเรื่องที่ทําได ขยะที่ไมเคยแยกก็เริ่มที่จะแยก เก็บลูกแม็ค ซึ่งมันเปนข้ันเล็กๆที่สามารถทําไดซึ่งมันคอยๆไป
ดวยกันแบบพ่ีแบบนองแบบเอ้ืออาทรดวยกัน ขอสุดทายที่สําคัญคือ ปญญามากํากับ เราตองรูจักวิเคราะห 
ตามที่คุณสินชัยไดพูดไปแลวและพิจารณาในสิ่งที่เคาทําในความผิดพลาดที่เกิดข้ึนและ ในความสําเร็จที่เราไดมา
ดวย นอกจากนั้นคือเรื่องของความคิดสรางสรรค หรือเรื่องจินตนาการ เวลาเจอปญหาอุปสรรคสวนใหญแลว
ความคิดสรางสรรคจึงจะเกิดไดถาไมมีอุปสรรคก็ไมมีความคิดสรางสรรคเกิดข้ึนได  
 
 สวนเรื่องการหาตัวชี้วัด เพราะหลายคนก็ไมคิดวาความสุขในที่ทํางานจะวัดไดอยางไร 

เปนเรื่องยากเปนนามธรรม ในระดับโลกก็ยังเถียงกันวา GNH ก็ยังมาแทน GDP ไมได ซึ่งอยากยกโรงเรียนทอ
สีเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เคาใชภาวนาสี่เคาดูเรื่อง กาย การดูแลรางกาย คือ เราดูแลรางกายของเราดีหรือยัง เรา
กินอาหารที่ดีมั้ย ใสเสื้อผาที่สะอาดใสเสื้อผาที่มาจากธรรมชาติ เราใชทรัพยากรอยางไร ใชน้ําอยางไ ร ใช
กระดาษเยอะมั้ย? เรื่องที่สองคือ เรื่องคน เราปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยางไร เราพูดจากับเคาดีมั้ย เรา
แบงปนดีมั้ย สวนที่สามคือเรื่อง เปนเรื่องของจิตใจ การเอ้ือเฟอเผื่อแผ รวมถึงสติของเราตอการกระทําของเรา
เอง สวนสุดทายคือ เรื่องของปญญา เราใชเหตุผลตามความเปนจริงมั้ย? หรือใชอารมณเปนตัวตั้ง ซื้อของดวย
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อารมณหรือซื้อของดวยเหตุผล  ซึ่งเปนเกณฑชี้วัดไดครอบคลุมเพราะเรื่องความสุขก็ไมนาจะหนีจาก 4 ตัวนี้ไป
ได  
 
 
2. มุมมองตอเรื่อง Green Office กับ การจัดการขยะ การบริโภคที่ยั่งยืนและปจจัยการทํา CSR ดาน
สิ่งแวดลอม  
 
คุณอภิดล เจริญอักษร (ครูดุจ) โรงเรียนรุงอรุณ 
 Green Office เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่จะทําใหเกิด action ตอไป ที่นี้จะ Green Office  

Green Home ก็ดี มันก็ตองกลับมาที่ Green Life Style  หรือ Zero west life style  ทําอยางไรที่เราจะมีชีวิตใน
แตละวันอยางมีสติในการบริโภค จากที่เคยไดรับขาวจากอังกฤษวา 1 ใน 3 อาหารในตูเย็นของแมบานจะถูกทิ้ง
เพราะวาซื้อมาไวแลวกินไมทัน เชน มะเขือเทศ ช็อคโกแลต ผักสลัด ซึ่งการบริโภคแบบเผื่อแบบนี้ทําให
กระบวนการผลิตดึงทรัพยากรของโลกอยางไมเกิดอะไรแลวแถมของที่เนาเสียยังอยูในถุงพลาสติกแทนที่การ
ยอยสลายควรจะอยูในดินไมควรอยูในถุง เพราะไมไดถูกแยก เราตองมองวา “ตัวเราเองมีสวนในการเริ่มตน
อยางไรมันไมไดโยนไปที่ใครคนใดคนหน่ึง” ผมเลยอยากเสนอการใชชีวิตใน office ยกตัวอยางวา ชีวิตคน
รุนใหมใชเปกันเยอะข้ึนแวะซื้อของกอนเขามาก็สามารถใสในเปได นอกจากนี้ในเปสามารถพกแกวสวนตัวได
เพ่ือลดแกวพลาสติก ตะเกียบ ถุงผา ถุงพลาสติกเอาไวใสของเปยก ทั้งหมดที่วามานี้เปนเรื่องการเตรียมตัว  
ทั้งหมดนี้แลวอยากจะบอกวาใหเริ่มที่ตัวเรา เริ่มจากวินัยจากภายใน Green Office ของใหมีคนจริง ตัวจริง ก็ลง
มือทําอยางจริงจังโดยเนนภาวะภายใน พัฒนาคุณภาพภายใน ทําจากเรื่องเล็กๆไปใหญ จากงายไปยาก หาก
ผิดพลาดก็ใหอภัยผูอ่ืน ใหอภัยตัวเอง คอยๆทําจากตัวเองแลวแบงปนสูคนอ่ืน เปนการสรางกัลยาณมิตรสุดทาย
เราก็จะไดสิ่งที่มากกวา Office ที่ Green แตที่สําคัญคือ เราจะไดความสํานึกรวม วาเรามีอะไรดีๆที่มาทํารวมกัน 
อาจจะเกิดจากคลับ ชมรมเล็กๆ ทํากันไปชวนกันไป เกิดเผยแพรบนเวปไซตในออฟฟศ เกิดปาย เกิดโปสเตอร
สวยๆ มันไดเรื่องใหญแลวเรื่องสิ่งแวดลอมก็จะตามมา 
 
คุณสินชัย  เทียนศริ  ผูจัดการฝายสิ่งแวดลอม บริษัท เต็ดตรา แพค(ประเทศไทย) จํากัด 
 อยางที่ครูดุจทํา เราก็ทําเหมือนกัน เพราะเราอยูในวงการนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน 

บอยๆ เห็นตัวอยางดีๆก็จะ copy  มาใช จากที่ผมไปเปนวิทยากรหลายที่สวนการบริโภคอยางย่ังยืนนั้นเชนที่
คุณ กิติ ยา  พูด เมื่ อ ก้ี คือ  เศ ร ษ ฐกิจ  สั งค ม สิ่ งแว ด ลอม 3  ตัว น้ี เปนตัว หลักข อง  Sustainable 
Development   คือ การอยูอยางยั่งยืน  การทําเรื่องสิ่งแวดลอมโดยที่ไมมองเรื่องเศรษฐกิจเลยก็คงเปนเรื่อง
ยาก ผมยังอยูในธุรกิจ ในบริษัทเต็ดตรา แพค แตถาสมมติวาผมไมไดอยูในเต็ดตรา แพค แตเปนเพียงคนที่
ทํางานเพ่ือสิ่งแวดลอมอยางเดียวทําใหสเกลที่เล็กมาก ผมจะเก็บกลองวันละกลอง เก็บรอยกลอง  แตตอนนี้ที่ผม
มาอิงกับริษัทที่มีนโยบายเดียวกันมันก็เหมือนฝนเดียวกันแตสเกลมันใหญข้ึนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคย complain 
การบริโภคอยางย่ังยืน   ถาไมมีผูบริโภคก็ไมมีผูผลิตเคาผลิตไดเพราะวามีผูบริโภค แตเราเปนผูบริโภคอยางไร
คือ ตองมีจิตที่เขมแข็งมีใจที่รูเปาหมายของเราแลวก็บริโภคอยางฉลาดแลวความฉลาดของเราจะทําใหเกิดความ
ย่ังยืน หลายๆครั้งการทําเรื่องกลองนมมีหลายคนบอกหรือถามซาเลงวาทําไมไมรับกลองนมก็ไดคําตอบมาวา
น้ําหนักเบาขายไมได ไมมีใครับซื้อเพราะแมแตเทศบาล อบต.ก็บอกเคาอยางนั้น แตพอตอนนี้ภาคธุรกิจออกมา
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บอกวารับ มีกระบวนการรีไซเคิล มีบ๊ิกซีบอกวา 67 สาขาที่รับได ดังนั้นถามวาสวนใหญที่บอกวามันเปนขออาง 
เราบอกวาเราแยกไวรถกทม.เคาเอามารวมเราอาจคิดไปเอง ถาลองแยกจริงๆแลวใหเคาๆก็สามารถทําตอได 
หรือทําอยางรายการคุณไตรภพ เก็บไวแลวโบกซาเลงมารับไปเพราะเมืองไทยเราแยกขยะเปนสองอยาง ขายได
กับขายไมได อยาไปหลงกับขยะเปยกขยะแหง อันไหนขายไดใสถังหนึ่งขายไมไดใสถังหนึ่ง ผมคิดวาแมบานใน
ออฟฟศก็แยกแบบนี้เหมือนกันอันไหนขายไดก็แยกไวที่หนึ่งอันไหนขายไมไดก็ใหกทม. จริงๆแลวกทม.นา
สงสารที่ตองรับขยะที่ขายไมไดไปแตเราไมไดแยกอยางนั้นเราไมไดมองอยางนั้น ซาเลงเปนคนที่รับขยะเปน
ประจําอยูแลวทุกวัน ถานัดเคามาในหมูบานสักวันของสัปดาหที่ทุกคนอยูกันหมดอาจจะเดือนหนึ่ง ครั้งหน ึ่ง 
รวมกันทําตลาดนัดขยะรีไซเคิล ฉะนั้นถาสมมติเคามาวันเสารวันหนึ่งเคาก็ไดทีเดียว  ดังน้ันความยั่งยืนคือ 
การทําเผ่ือที่คํานึงถึง 3 ประการดังที่กลาว ทําเพื่อสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ซ่ึงตองสัมพันธกันทุก
สิ่งสามารถทําได ไมใชเพียงจินตานาการเพราะตองมี Action อยางบางคนเคามีเงินแตไมมีเวลาแต
อยากทําเรื่องสิ่งแวดลอมทําเรื่องสังคม อยางที่เดอะเนทเวิรคทําที่พยายามดึงภาคธุรกิจ ภาคNGO 
มารวมกันแลวหาจุดแข็งที่มีแลวเรา share กันแลวเราก็สามารถทําไดโดยไมตองใชเงิน อยางโครงการแจว
รักษโลก ทางเคามีจุดแข็งเรื่องการเปนสื่อสวนเราอยากผลักเรื่องรีไซเคิลใหไดแตเราไมมีพลังพอที่จะบอกทุกคน
ไดไมมีเงินที่จะไปซื้อสื่อซื้อโฆษณา ซึ่งชอง 3 อยากทําเรื่องนี้แตไมมี content พอมารวมกันมันเปนองคประกอบ
ที่ย่ังยืนคนเขารวมเปนหมื่น ดังนั้น ณ ตอนนี้ผมยังไมหยุดที่จะทํางานบริษัทนี้เพราะสิ่งที่ตองการยังไมถึงเปา ถา
เกิดทุกคนอยากใหผมออกมาทํา NGO ชวยเก็บกวาดกลองทุกใบที่คุณกินเสร็จแลว แกะ ลาง เก็บ แลวสงไป
ที่บ๊ิกซีทุกสาขา ถาคุณไมสงกันบ๊ิกซีก็ไมเห็นยอดเขามาวันหลังเคาก็ไมอยากทํา ถาทุกคนรวมกันสงบิ ๊กซีเห็น 
เทสโกเห็น คารฟูเห็น ทุกคนเห็นวานี้เปนโอกาสไมใชเพียงโอกาสทางธุรกิจแตเปนโอกาสที่เปน social 
Contibiltion เปนการรวมกับสังคมแบบงายๆ ถาทําไดอยางนี้ความย่ังยืนมันจะเกิด  ถาทุกคนรวมกันทําไดอยาง
นี้ก็จะเปนการลดขยะ ลดเงินที่นํามาใชในการรีไซเคิล  แลวเงินที่ไดจากรีไซเคิลเพราะรีไซเคิลไมตองเอาของใหม
มาใชรับ 3 ตอ 3 เดง จึงเปนสิ่งที่ย่ังยืนอยูไดดวยสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และทุกคนสามารถทําไดดวย
ตัวเองอยางงายๆ ทําไดทําเลย ใครวายังไงไมตองสนใจทําไปเลย  
 
3. Green Office สัมผัสรูถึงดวงดาว-ขอคิดขอฝากจากวิทยากรและผูเขารวม 

1.  
 คุณอภิดลน เจริญอักษร(ครูดุจ) - เราทําเรื่องของการเริ่มตนจากภายใน เรามีความ 

เชื่อเรื่องของโลกเรื่องของธรรมชาติแตการทําตองเริ่มตนจากตัวเราเอง อยางที่บอกวา ถาเรามีสติดี จัดการ
ดี เตรียมตัวดี มันก็สามารถคอยๆเปลี่ยนทีละนอย ตัวชี้วัดก็ไมใชแคขยะลดลงแตเปนการทําแลวอ่ิมอกอ่ิมใจ มี
ความสุขก็คือการทํามาถูกทาง ทําแลวเราก็จะไดเพ่ือน เราก็จะไดเครือขายขยายความดีเพ่ือจะทําอะไรเพ่ือ
ประเทศได เพราะฉะนั้นทุกขณะที่เราทําอาจจะดูเหมือนเปนแคการแยกขยะ อาจจะดูเหมือนไมไดมีมูลคาอะไร
เลย ถาเราเชื่อเรื่องสิ่งแวดลอมก็คือเราเชื่อเรื่องมนุษยเชื่อวามีจิตใจคิดถึงคนอ่ืน เชนอยางที่พวกเรามากันวันนี้
เพราะพวกเรามจีิตใจคิดถึงคนอ่ืน และเชื่อวาเปนเรื่องของกันและกัน...ก็ขอเปนกําลังใจใหกับคนที่มีใจรักษโลก 
รักษสิ่งแวดลอม ผมขอแบงพลังใจให 
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 คุณนงลักษณ สิทธิโชค ผูปกครองโรงเรียนรุงอรุณ สิ่งที่ทําอยูก็สานตอจากครูดุจคะ  
ทุกครั้งที่ทางโรงเรียนทําเรื่องดีๆ ถาผูปกครองไมสานตอก็คงไมถึงดวงดาว ตอนนั้นทางโรงเรียนไดเชิญเขาไป
ปฐมนิเทศนองๆระดับอนุบาล ทางโรงเรียนนอกจากจะจัดเพ่ือใหดูวาการเสริมสรางวิชาการของโรงเรียนเปน
อยางไรแตกลับพาผูปกครองแยกขยะดังตัวอยางที่นองเคาแยกอยู เราทุกคนก็รูสึกวาเราไมเคยรูเลยวาการแยก
ขยะจะเปนการสรางมูลคาได แลวก็ลดขยะใหเหลือวันละ 20 กวากิโลฯ  ดิฉันเองจากที่ลูกๆ 3 คนทําเรื่องแยก
ขยะและดิฉันเองก็สนใจจึงเอาตรงนั้นกลับไปทําที่บาน เริ่มจากทําอยางไรไมใหขยะมันรกสัก 15 วัน  หาโอง 2 
ใบมาแยกเริ่มจากถุงพลาสติก ขวดน้ํา และก็กระดาษ เปนแบบนี้มาตลอด สัก 15 วันก็สงไปทางโรงเรียน แตวัน
หนึ่งที่โรงเรียนปดเทอมก็ไมรูจะทําอยางไรก็บอกกับทางกทม. ใหมาขนไปเพียงขอใหเขาอยาเอาไปรวม เราแค
เริ่มตนจากเพียงเทานี้ก็สามารถชวยกันลดขยะได และไมใชเพียงดิฉันผูปกครองทานอ่ืนก็ชวยกันสานตอเชนกัน  
 
 คุณสินชัย  เทียนศริ  - หากพูดถึงเรื่องของการไมใชโฟม กอนนี้ตาวิเศษเราเคยทํา 

เรื่องการรณรงคการไมใชโฟม แตอยากใหการไมใชโฟมมันมีเนื้อหาสาระใหพนักงานไดรูดวยวาไมใชเพียงเปน
แคกฎบังคับ เด็กบางคนยังไมรูเลยวาทําไมไมใหใชโฟม จริงๆการจัดการโฟมในบางประเทศเคามีกันแลวแตสิ่งที่
ตาวิเศษตอตานคือ เราไมมีวิธีการบริหารจัดการโฟม จริงๆแลวถามีการจัดการโฟม หรือบรรจุภัณฑทุกชนิดมันมี
ฟงคชั่นของมัน มันมีประโยชนของมันอยูที่เราหยิบมันมาใชไดถูกวิธีหรือเปลา ใชเสร็จแลวมีวิธีการจัดการมันรึ
ปาว? ตราบใดที่เมืองไทยเรายังไมมีระบบการจัดการที่ดีมันตองชวยกัน แตอะไรที่มีการจัดการที่ดีแลวนั่นแหละ
เรากเอามาทําเปนตนแบบ  ผมเคยฟงคุณเทียม โชควัฒนาวา “ถาเราผลักนํ้าออก นํ้ามันจะเขา ถาเราดัน
นํ้าเขามามันก็ออกไปอยูเรื่อย” ฉะนั้น ทําดวยใจครับ..คิดอยูในจิตของเราเพ่ือวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ถาเราทําดวยใจดวยจิตที่บริสุทธิ์ และยึดถือ วิถีชีวิตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พอเราเปนมิตรกับเคาแลวไม
วาเราจะคิดอะไรก็แลวแตโดยไมไดดัดจริต ไมไดทําใหคนเห็นวาเราดีหรือเราเดน เราเปนนักสิ่งแวดลอมเริ่ดหรู 
แตตราบใดที่เราไมมีสติ บางทีเราก็เผลอ แตถาเกิดเผลอ พระยังมีการปลงอาบัติเราก็สามารถปลงหรือดูตัวเองใน
ทุกวันไดวาเราทําอะไรผิดไปครั้งตอไปก็อยาเผลอ อยาพลั้ง แตถาเกิดเผลอหรือพลั้งเพราะเหตุการณเฉพาะที่เรา
ตองกินเราตองบริโภคก็ไมตองถึงข้ันฝน ก็กินได แตพอถาเรามีสติเราก็คอยทําตอ เพราะเราฝนไมไดรางกายเรา
ก็เหมือนกัน สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ เราตองตั้งคําถามไวในใจจะทําเรื่องสังคมเราก็ตองอยูได เพราะฉะนั้น
เรายึดมั่นของเราไวตลอดแลวไมมีใครผิด ไมมีใครไมเคยทําผิด และไมเคยมีใครสมบูรณแบบที่สุด เราเปนนัก
สิ่งแวดลอมแตพอเราพลาดเราก็มองยอนกลับมาเราตองทําใหได ตั้งแตผมทําเรื่องสิ่งแวดลอมมาชีวิตความ
เปนอยูทุกอยางดีข้ึน มีเพ่ือนมากข้ึน มีมิตรมากข้ึน สิ่งที่ทําใหเปนทุกวันนี้ไดเพราะผมไปเห็นมาเยอะ และก็ไป
เรียนรูแลวก็เอาขอมูลที่เคามีอยูนั้นไปบอกตอ เปนแค messenger สงตอ เหมือนอยางที่เรามารวมงานกันวันนี้
เพียงเรากลาบอกตอคนที่บานวาวันนี้เราไดเรียนรูอะไรบาง เชนปรามิดของการเรียนรูคือ สวนสําคัญคือ การ
กลาบอกตอ แลวสิ่งดีๆจะขยายตอไป 
 
 คุณกิติยา โสภณพนิช – เคยมีนักธุรกิจคนหนึ่งถามคุณหญิงกัลยา สิ่งที่ราชพฤกษ 

กําลังพยายามทําอยูคือการปลูกปาใหกับมาเขียวอุดมสมบูรณในประเทศไทยคงไมมีวันสําเร็จไดถามีคนตัดปาอยู  
แตคุณแมไดตอบกลับไปบอกวา ถาในประเทศไทยมีคนตัดตนไม 1 ลานคน แตวาอีก 62 ลานคนที่เหลือปลูก
ตนไมเพียงแคคนละตนเดียวประเทศไทยก็นาจะกลับมาเขียวชอุมไดเหมือนเดิม และนั้นคือสิ่งที่มูลนิธิราชพฤกษ
ไดทํามาตลอด 22 ป เราไมสามารถหามคนไมใหตัดปาไดแตเชื่อมั่นวาเราสามารถปลูกตนไมในใจคนได ใหคน
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เห็นคุณคาของตนไมและก็รักตนไมได สุดทายก็อยากขอยืมคําของทานอาจารยระพี สาคริกที่กลาววา “ใน
โลกน้ีเราเปลี่ยนแปลงไดเพียงคนเดียวเทาน้ัน น้ันก็คือ ตัวเราเอง ” 
 
 คุณปารีณา ประยุกตวงศ - สิ่งแรกคือการเริ่มที่ตัวเราเอง และชวนเพ่ือน ความสําเร็จ 

ของสํานักงานสีเขียวสําเร็จดวยความเปนเพ่ือน เราตองหาองคความรูจากเพ่ือนๆ  เชน ธนาคารตนไม เจนโก 
ชมรมผูผลิตกลองเครื่องด่ืม องคกรกาซเรือนกระจก  แมกระทั่งเดอะเนทเวิรคเองก็ตองการเพ่ือนอยางพวกทาน
(ผูเขารวมเสวนา) เราตองสรางความรวมมือดวยการรวมกันทําแลวจะประสบความสําเร็จจริงๆ สุดทายอยากจะ
ใหทุกคนชวยกันคิดวาเราจะทําอยางไรกับองคกรของเราเองตอไป 
 
 
4. เปลี่ยนตัวชี้วัดเปนตัวชีวิตก็สามารถเปลี่ยนโลกได : วิพากษและสรุปการเสวนา โดย คุณปกรณ เลิศ
เสถียรชัย นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 ผมเห็นชื่องานแลวนาสนใจมาก ชื่องาน...ใหสําเร็จดวยความรวมมือ  คําวา ความ 

รวมมือเปลี่ยนเปนคําอ่ืนก็ไดความหมายเหมือนกัน เชน ความรูสึกรวมกัน  ความรวมเปนรวมตาย ความรวมใจ  
มันไปดวยกันไดหมด มันทําใหเห็นวาเรื่องของ Green Office ซึ่งมันสามารถเริ่มไดจากตัวเราแตซักระยะมันจะ
เกิดการแผขยายไปขางในและก็ตองเชื่อมโยงไปสูคนรอบขาง อยางไรก็ตามตัวของ CSR หรืออะไรก็แลวแต 
ไมใชทําแลวรูสึก feel good or goody หรือรูสึกวาไดทําความดี จริงๆแลวเราทุกคนเห็นวาสังคมเดือดรอนยังไง 
โลกเดือดรอนยังไง  จริงๆแลวการเริ่มตนจากตัวเราเองแลวเชื่อมโยง ตัว หัวใจ สองมือ เขาดวยกัน ที่กลาววา
เมื่อสองอาทิตยที่ผานมามีการสัมมนาที่จุฬา เรื่องหมูบานคลิตี้ ที่ไดมีการโอดครวญตอภาครัฐเรื่องผลกระทบที่
เคาไดรับผลกระทบจากของเสียที่เปนตะก่ัวทําใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาชา ผูใหญก็ไดรับผลกระทบ
สุขภาพ   
 วันนี้ที่เรามาคุยกันเราตั้งใจจะใหพนจากสภาวะของการตบหัวแลวลูบหลัง ถาเราพน 

สภาวะนี้ไดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิด หากพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแลวโลกเรา สังคมเรามันอยูไมได 
แตถาเราชวยกันคิดคนละเล็กคนละนอยวาเราจะชวยกันยังไง มันก็จะเกิดความรวมมือกัน ความรวมมือมันเกิด
จากความรวมใจเกิดจินตนาการ มันทําใหเราสามารถมองไกล เปนจินตนาการที่มาพรอมองคความรู
เปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนพฤติกรรมของการทําธุรกิจเพ่ือสังคมที่ดีข้ึน มันไมใชเพียงเปนเรื่องของการลด cost 
ซึ่งมันเปนสิ่งที่ไดอยูแลว แตถาเราสรางมันจากใจมากข้ึนแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวอยาไปยึดติดวาตองมี
ตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัดเปนเพียงสวนหนึ่งที่เปนทิศทาง แตที่สําคัญคือ การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหเปน ตัวชีวิต
ของเรา เราเปลี่ยนแปลงมันไดมั้ย ถาวิถีชีวิตและวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงมันจะทําใหเราเห็นวาตัวธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโยงเปนสวนรวมของโลก ดังนั้นทําใหเราเห็นวา Green Office มันสําเร็จไดดวยความรวมมือ ความ
รวมใจ และก็รวมทุกขรวมสุขกัน พอบอกวาใหสําเร็จมันไมไดแปลวาพรุงนี้ตองสําเร็จนะเพราะมันไมไดมีสูตร
ตายตัว 
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5. เปดเวทีแลกเปลี่ยนจากผูเขารวมเสวนา 
 
 กลุมสมบูรณกรุป เราเริ่มจากวาเราจะชวยลดภาวะโลกรอนอยางไร  

เพราะโรงงานเราเปนโรงงานอุตสาหกรรม เก่ียวกับเหล็กเราก็ปลอยคารบอนฯคอนขางจะมาก ก็ไดจากความคิด
งายๆเริ่มจากพนังงานในโรงงาน สิ่งที่ที่ใกลตัวเรากอนเชน กลองโฟม ปกติทุกปในวันที่ 1 พฤษภาคม โครงการ
ของขวัญวันแรงงาน เปนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งปที่แลวพนักงานก็เสนอโครงการโรงงาน
ปลอดโฟม ก็เปนการเริ่มตนที่ตัวพนักงงาน ซึ่งมีการตกลงวาเราจะไมมีการใชโฟม ซึ่งในตอนเชาชวงเขา
พนักงานเขาโรงงาน รปภ.จะมีหนาที่ตรวจวาใครมีกลองโฟม ถามี รปภ.จะนําถุงพลาสติกมาเปลี่ยนให ถาใคร
ปฏิเสธอาหารก็ตองวางไวที่ปอมยาม รปภ. แลวตอนเย็นมารับออกไป จากความเขมงวดของ รปภ.เปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหโครงการไดผลและ ณ ตอนนี้ โฟมไมมีในโรงงานแลว พนักงานไมเคยมีใครบอกวาลืม จะซื้ออาหารอะไรก็
เอากลองพลาสติกไปใส 
 
 ธนาคารตนไม-ธกส. ขอใหกําลังใจทานวิทยากรและเครือขายองคกรทุกทาน 

ที่เขารวม สิ่งหนึ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนคือ เรื่องของการสรางแรงบันดาลใจ เพราะโลกของเราทุกวันนี้ตองใช
มาตรการในการจูงใจเขามาชวยเพ่ือรักษาโลกใบนี้ไวใหกับลูกหลานในอนาคต สิ่งที่ในองคกรหรือสังคมรวมกัน
ทําไดคือ อยากใหทุกคนชวยกันใหกําลังใจเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการจะทําใหโลกใบนี้อยูไดนานๆ  
ยกตัวอยางอยางเชน ธกส. มีพนักงานอยู 5000 คน มีเกษตรกรอยู 5000000 คน เราก็มีกลุมเกษตรกรที่เปน
ผูผลิตที่เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโลกรอน ฉะนั้นการจะทําใหพ้ืนที่เพ่ิมสีเขียวไดมากข้ึนคือ การปลูกตนไมในใจ
คน โดยเราชี้ใหเห็นคุณคาของตนไมวา ตนไมใหประโยชนอะไรกับโลกใบนี้ กับประเทศของเรา กับชุมชนของเรา 
กับสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวเรา เชน การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ก็เปนสวนหนึ่งที่ใหเกิดความเขาใจ 
เมื่อคนเขาใจทุกคนก็ชวยกันปลูกตนไมโดยไมคิดถึงคาตอบแทน โดยไมหวังผลอะไร ฉะนั้นผมอยากจะฝากให
ทุกองคกรวา นอกจากมาตรการการจูงใจใหคนลด ละ หรือเลิกทําใหโลกรอนตองสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับ
พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เคาทําที่เคาไมไดตองการเงินคาตอบแทน แตเคาตองการขวัญ กําลังใจที่มีคุณคา
ตอชีวิตเคาเทานั้นเอง ดังนั้นการปลูกตนไมตองเริ่มดวยการปลูกตนไมในใจเราเอง ครอบครัวของเรา องคกรของ
เรา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับโลกใบนี้ 
 
 MOCAP พอฟงแลวก็คิดวามีหลายอยางที่สามารถนํากลับไปทําได สองคือเรื่องของการ 

แยกขยะ สามเรื่องของแรงบันดาลใจ ขอมูลที่ไดวันนี้นาจะสามารถนําไปทําเปน Screen Server ไดเพ่ืออยาง
นอยไปสรางแรงบันดาลใจใหกับกลุมคนกลุมใหมได และในยุคนี้การดาวนโหลดขอมูลสามารถทําไดงายทําให
สามารถเปนชองทางในการเผยแพรความรู เผยแพรวิธีการ หรือตัวอยางอยางที่ครูดุจทํา เชน การพกตะเกียบ 
ชอน แกวน้ํา ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดก็ทําไดเลย ซึ่งเปนตัวอยางงายๆที่ทางองคกร/บริษัท ทําใหเกิดประโยชนและ
สามารถทําไดรวมถึงสื่อถึงคนทั่วไปได  สิ่งที่อยากประชาสัมพันธคือ บริษัทเราเปน Call Center สิ่งที่เราทําอยู
คือ เราพยายามสรางงานใหกับคนพิการเนื่องจากเปนงานที่อยูกับที่ใชเฉพาะปาก(สนทนา) และมือ(พิมพ
คอมพิวเตอร) ซึ่งสามารถเปนการทํางานที่ทําไดที่บาน ถาเราสามารถสรางตรงนี้ไดดีเราก็สามารถคืนคนสูสังคม 
ซึ่งงานแรกที่ทําคือ งานสแกนภาพเกาที่เราตางเก็บกันไว ซึ่งเราก็สแกนไวแลวใหนองที่มาทํางาน(คนพิการ) 
เปนคนลงขอมูล  นี้คือสิ่งที่บริษัทเราคิดวาสามารถจะชวยอะไรคืนกลับสังคมไดบาง  
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 UPS ผูบริหารไดรับการจุดประกายเก่ียวกับการคัดแยกขยะจากโรงเรียนทอสี จึงบอกใน 

องคกรวา ตองทํา และไดรับการตอบรับที่ดีจากพนักงานและแมบานสํานักงานดวย ซึ่งก็มีการประชาสัมพันธ
ภายในองคกร เชน วันนี้ขายขยะไดก่ีบาทก็เขียนข้ึนบอรดทุกๆสองอาทิตย เงินที่ไดก็รวมกันคิดในองคกรวาจะ
เอาไปทําอะไรตอเพราะเงินที่ไดคือเงินของทุกคน ดังนั้นการตัดสินใจก็เปนของพนักงานเพ่ือจะบอกวาเอาไปทํา
อะไรซึ่งเมื่อซาวนเสียงของพนักงานกวาครึ่งป ก็จะมีแนวโนมดานของการนําเงินไปบริจาคและมีการตอยอดไปที่
บานของแตละคน 
 
  CP การทําไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลว และก็มีเรื่องของการ 

ประหยัดพลังงาน การปลูกปาเพราะไมที่เราใชในกระบวนการก็เปนตนไมที่ไมไดมาจากปาธรรมชาติเปนไมที่มา
จากปาปลูก อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของคารบอนฟุตปริ๊น ซึ่งก็ไดทําอยูหลายผลิตภัณฑ เชน ไก ขาว ซึ่งตัวเลขที่จะ
ไดจะออกมาใหเห็นกันในปลายปนี้ ซึ่งแตละผลิตภัณฑจะมี คารบอนฟุตปริ๊นที่แฝงอยูตั้งแตตนทางจนถึง
ปลายทาง 
 
 การคาระหวางประเทศ ทําเรื่องขาวตราฉัตร ในออฟฟศเราก็พยายามประหยัด 

พลังงานมากๆ เรื่องของการใชกระดาษเราพยายามที่จะใชใหคุมคาหรือไมใชเลยก็จะใชทางดานดิจิตอลแทน 
นอกจากนี้บริษัทของเราก็ไดมีการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ไปแขงกีฬาโอลิมปคทุกๆปที่มีมา ปนี้เปนปที่ 6 
เพราะเราเชื่อมั่นวานักศึกษาคือสวนหนึ่งในการสรางความภาคภูมิใจของเราในการสรางกําลังของชาติ เพราะทุก
ปเราสังเกตวานักเรียนนักศึกษาที่เราสนับสนุนไดเหรียญทองกลับมานี้คือความภาคภูมิใจของเรา 
 
 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ  วันนี้มาก็ไดกําลังใจวาทุกอยางที่ทําไมไดสําเร็จอยาง 

รวดเร็ว สิ่งที่ทางโรงเรียนกําลังทําคือ พยามทําทุกอยางใหเปนองครวมตั้งแตสั่งขาวจากชาวนา ปรับปรุงดินที่
โรงเรียนใหเด็กนักเรียนปลูกผัก และก็ไดรับความรวมมือจากผูปกครองเชน เรื่องการเลิกใชโฟม สวนตัวแลว
ภูมิใจและคิดวาคนเดียวสามารถปลูกตนไมไดหมื่นตนปลูกมาตั้งแตป 2529 เลยอยากจะบอกวาพ้ืนที่สีเขียวอยูที่
ใจ และที่มารวมงานวันนี้ก็จะนําความคิด ความรูที่ไดไปบอกผูปกครองวา ตอไปพาเด็กๆลูกๆไปไหนก็อยาลืม
เอาตนไมไปปลูกดวย ตอไปก็จะชวนกันเปนเครือขาย 
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เอกสารแนบที่ 2  กําหนดการเสวนาเดอะเนทเวีรคครั้งที่ 2/2552 

 
 

 

12.30-13.00 ลงทะเบียนและเดินชมนิทรรศการ  

13.00-13.05 กลาวตอนรับ  
โดย มร.โจเซฟ เบ็ค รองผูจัดการทั่วไป โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ   
 

13.05-13.10 กลาวรายงานและแจงวัตถุประสงคของการเสวนา  
โดย คุณกษมน กิตติอําพน คณะกรรมการ เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย)ฃ 
 

13.10-13.45 ปาฐกถาเร่ือง  
“นโยบายความรวมมือสรางกรุงเทพฯเมืองนาอยู” 
โดย ดร.ประกอบ จิรกิติ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

13.45-15.00 บรรยาย เร่ือง 
“Green Office through Partnerships  
             และคํานวณการปลอย Co2 อยางงายๆ” 
โดย คุณ  เวินแมน  หลิว และ คุณดุสิตา  กระวานชิด  
นักวิชาการดานส่ิงแวดลอม จาก Stockholm Environmental Institute 
  

15.00-15.30 พักรับประทานอาหารวาง และรูจักเครือขายพัฒนา Green Office  
 

15.30-16.40  

เสวนาแลกเปลี่ยน  
“Green Office Through Partnerships: 
                          ปจจัยความสําเร็จคือความรวมมือ”  
(1) การจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste Management) 
     โดย คุณอภิดลน  เจริญอักษร  โรงเรียนรุงอรุณ 
(2) การสงเสริมการใชและบริโภคทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
    (LCA and  Sustainable Consumption) 
     โดย คุณสินชัย เทียนศิริ  ผูจัดการฝายส่ิงแวดลอม  
     บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด 
(3)  ปจจัยสําเร็จของการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมดานส่ิงแวดลอม  

(CSR for Environmental Program and Activities) 
 โดย คุณกิติยา โสภณพนิช ผูจัดการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ     

ดําเนินรายการโดย คุณปารีณา ประยุกตวงส  เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 
 

16.40-16.50 วิพากษและสรุปการเสวนา  
โดย คุณปกรณ เลิศเสถียรชัย นักวิจัย  
       สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

16.50-17.00 กลาวปดการเสวนา และ พรอมมอบประกาศนียบัตรการเขารวมเสวนา 
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เอกสารแนบท่ี 3 รายช่ือองคกรท่ีเขารวมเสวนา 
ภาคธุรกิจ 
1. เครือเจริญโภคภัณฑ(กลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร)  
2. ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากัด  
3. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) 
4. ไทยคราฟท แฟรเทรด จํากัด 
5. บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
6. พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  
7. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส บมจ. 
8. สวิฟท จํากัด  
9. อ๊ีสเอเซียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
10. เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท(ประเทศไทย) จํากัด  
11. ABB Limited 
12. Document Parcel Express Co., Ltd. 
13. Electrolux Thailand Co., Ltd. 
14. Happytime  
15. Rise Project Co., Ltd. 
16. Rockworth PLC. 
17. TTIS Company Limited 
18. Surcebynet PTE LTD 
ภาคประชาสังคมและการศึกษา 
19. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
20. ธนาคารแหงประเทศไทย 
21. มหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร  
22. มหาวิทยาลัยมหิดล  
23. โรงเรียนรุงอรุณ  
24. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิ
25. สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและพัฒนา  
26. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ  
27. โรงรียนแสนสนุกไตรทักษะ  
28. สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษ 
29. Systainability Asia  - Senior Associate / AtKisson Group 
30. Kenan Institute Asia 
31. มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 
32. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
33. สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร 
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เอกสารแนบที่ 4 ผลการประเมินจากผูเขารวมเสวนา 
 การเสวนาเดอะเนทเวิรคครงที่ 2/2552  

“Green Office ใหสําเร็จดวยความรวมมือ” 
 
ก. ขอมูลทั่วไป 

 สวนใหญผูตอบแบบสอบถาม(กลุมตัวอยาง)ในการเขารวมเสวนาครั้งนี้เปนกลุมบุคคลที่เขารวมเสวนา
เดอะเนทเวิรคเปนครั้งแรก 

 ไดรับขอมูลขาวสารจากอีเมล/จดหมายขาวเปนสวนใหญ รองลงมาจากนั้นเปนการรับทราบจากเวปไซต 
www.ngobiz.org สื่อมวลชน(กรุงเทพธุรกิจ) และจากเครือขายกัลยาณมิตร 

 สวนใหญผูที่ตอบแบบสอบถามไมเคยไดรับจดหมายขาวตนธารฯ และมีความประสงคจะรับจดหมายขาว
โดยไดระบุอีเมลที่ตองการรับขาวสารกลับมายังเดอะเนทเวิรคดวย 

 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเคยเย่ียมชมเวปไซต www.ngobiz.org และ www.csri.or.th  
 

ข. ระดับความพึงพอใจในการจัดเสวนาเดอะเนทเวิรค 
 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามพึงพอในชวงของการเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง  

“Green Office Through Partnerships: ปจจัยความสําเร็จคือความรวมมือ” รวมถึงการนําเสนอและ
ความรูที่ไดจากวิทยากรทั้ง 3 ทาน คือ คุณอภิดลน เจริญอักษร คุณสินชัย เทียนศิริ และคุณกิติยา 
โสภณพนิช ในระดับดีถึงดีมาก 

 สวนในชวงของการบรรยาย “Green Office Through Partnerships และการ 
คํานวณการปลอย Co2 อยางงายๆ” โดย Stockholm Environmental Institute อยูในระดับปานกลางถึง
ข้ึนดี ซึ่งเปนระดับความพอใจเทากับชวงของ “นโยบายความรวมมือสรางกรุงเทพฯเมืองนาอยู” 

 
ค. การนําความรูจากการเสวนาไปใชประโยชน 
1. การนําประโยชนไปปรับใชในงาน 

 นําแนวคิด วิธีการประสบการณที่ไดเรียนรู นําไปใชที่บาน ที่ทํางานและโรงเรียนของลูก 
 ไดความรูใหมๆ แตบางเรื่องยังเปนเรื่องไกลตัวมากตอการนํามาปรับใชกับองคกร 
 Basically Staring from myself and will go through other people for LCA 
 จัดทําโครงการใน office , บาน 
 เผยแพรความรูตอ 
 คิดจะเริ่มแยกขยะอยางจริงจังโดยจะเริ่มจากที่บานกอนและจะพยายามขยายออกไปโดยมีจุดยืนที่

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 แนวคิดในการชัดชวนใหเพ่ือรวมงานสนใจในเรื่องสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงการแยกขยะ

ภายในสํานักงาน 
 หลักการของ คารบอนอิมิชชั่น 
 ตอยอดสิ่งที่ทําอยูใหลึกข้ึน (โครงการแยกขยะ) ไดกําลังใจข้ึน 
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2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดเสวนาครั้งนี ้
 สวนของกทม.ไดประโยชนนอย เพราะหางไกลจากหัวขอการสัมมนาไมเปนรูปธรรมตอการปฏิบัต ิ
 Almost Excellent !   
 เนื้อหานาสนใจแตนาจะมีการ Share ประสบการณจาก Office ตนแบบ 
 ดีคะ แตควรจะมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี ้
 ระยะเวลาในการจัดงานนานเกินไป ทําใหหลังชวงพักคนจะกลับบานไปกอนมากไดความรูไปไมครบ

ควรจัดระยะยเวลานอยลงแตอาจจัดบอยข้ึน 
3. หัวขอหรือประเด็นที่อยากใหมีการจัดข้ึนในอนาคต 

 Real Activity and Volunteer  
 Green Life in everyday  
 การออกแบบวิธีปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมในผูคน 
 Green Value Chen  
 Climate Change = Water Change  
 Tree Bank  

ง. คําถามเพื่อใชในการพัฒนาเสวนาเดอะเนทเวิรคครั้งตอไป  
1. กิจกรรมหรือโครงการที่ทําเก่ียวกับ Green Office หรือสิ่งแวดลอม ภายในองคกร? 

 แยกขยะหยาบๆ เชน กระดาษ พลาสติก 
 ในกระบวนการทํางาน 
 ประหยัดพลังงาน 
 Recycle paper 
 Save energy Save electric Save water(close at lunch time)  
 Sent e-mail in stead of fax or letter  
 Green Spirit : การแยกกระดาศ/ขยะ ประหยัดไฟ/ประหนยัดพลังงาน 
 ใชกระดาษครบ 2 หนา 
 ปดไฟตอนพักเที่ยง 
 แยกลูกแม็ค 
 ปดหนาจอคอมพิวเตอรหลังใชงาน 
 ใชลรรจุภัณฑที่ชวยลดปริมาณขยะในโลกไดดวย 
 ทําโครงการธนาคารตนไม 
 โครงการแยกขยะ 
 โครงการปดไฟ ปดแอร เมื่อไมใช/พัก 

2. การดําเนินการและความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมของทานเปนไปในลักษณะใด 
 สวนใหญการดําเนินการและความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนการพัฒนาภายในองคกรของตนเอง นอกจากนั้นเปนเปนการพัฒนารวมกับองคกรภาคีอ่ืนๆ 
เชน SVN, The NETWORK  
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3. ปจจัยใดที่จําเปนและตองการเพ่ือพัฒนาโครงการ/กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของทาน 
 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไดระบุปจจัยที่จําเปนและตองการเพือพัฒนาโครงการ/กิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมวาอันดับหนึ่งคือ องคความรู กลยุทธ เทคนิค เครื่องมือพัฒนาโครงการ และการ
ออกแบบกิจกรรม/โครงการ รองลงมาเปนภาคี หนวยงาน องคกร บุคคลรวมกันพัฒนาและชอง
ทางการเผยแพรกิจกรรม/โครงการ 


